




ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต
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	 หนังสือเล่มนี้ไม่ได้จะมาเล่าเรื่องราวของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่	แต่ตั้งใจ

บอกเล่าเรื่องราวของนักฝันคนหนึ่งที่มองไปยังเส้นทางในอนาคตด้วย 

วิสัยทัศน์ที่น่าอัศจรรย์

	 รูปแว่นตาบนหน้าปก	 คือตัวแทนในหลวงรัชกาลที่	 9	 ที่ลดทอน 

รายละเอียดลงจนเหลือเพียงสัญลักษณ์แทนมุมมองหรือวิสัยทัศน์ของ

พระองค์	อันเป็นมุมมองที่ไม่ได้มหัศจรรย์พันลึก	ไม่ได้เปี่ยมด้วยอภินิหาร

ตระการตา	 แต่เป็นมุมมองที่เกิดจากการท�างาน	 เพราะเมื่อถอดเครื่อง 

ทรงยศถาบรรดาศกัดิใ์นฐานะกษตัรย์ิออกหมดแล้ว	พระองค์ทรงเป็นเพยีง

แค่คนท�างานคนหนึ่งที่สั่งสมประสบการณ์	รวบรวมข้อมูล	ลองผิดลองถูก

มานับครั้งไม่ถ้วน	 และกล้าที่จะล้มเหลว	 เพื่อจะได้เรียนรู้จนค้นพบวิธีที่ดี

ที่สุดส�าหรับการใช้ชีวิตในวันนี้และวันข้างหน้า

	 สิ่งนี้เอง	ที่เราเรียกว่า	THE VISIONARY

 VISION	 ของในหลวงเกิดจากสองหลักการง่ายๆ	 เท่านั้น	 คือหนึ่ง	

มองปัญหาให้ลึกซึ้ง	และสองก�าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน	ดังที่จะได้อ่านใน

หน้าต่อๆ	ไป

	 หนงัสอืเล่มนีแ้บ่งเป็น	9	บท	แต่ละบทพยายามวเิคราะห์การท�างาน

ของในหลวงรัชกาลท่ี	 9	ออกมาเป็นหลักการ	 9	 ข้อ	ผ่านแต่ละด้านของ 

ชีวิตการท�างานตลอด	70	ปีของพระองค์	 โดยต้ังใจให้ผู้อ่านทุกท่านรู้สึก
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เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปยังเหตุการณ์ต่างๆ	ที่เกิดขึ้น	 และมองมัน 

ผ่านแว่นตาชนิดเดียวกันกับที่ในหลวงทรงใช้มอง	 เพื่อจะได้เข้าใจวิธีการ

ท�างานและวิธีคิดของท่าน	 ซึ่งไม่ใช่แนวคิดที่ซับซ้อนอะไรเลย	 แต่กลับ 

ลึกซึ้งและตรงประเด็นอย่างยิ่ง

	 เราคดิว่าวธิคีดิและวธิที�างานของในหลวง	มคีณุค่ามากกว่าแค่อ่าน

เพื่อระลึกถึงท่านเพียงอย่างเดียว	 แต่สิ่งเหล่านี้ล้วนน�ามาใช้ปรับกับ 

ชีวิตการงานและชีวิตประจ�าวันของทุกๆ	คนได้ทั้งนั้น

	 เพราะเราเชือ่ว่าการสานต่อสิง่ทีใ่นหลวงท�า	คือการน�าวธีิคิดทีเ่ป่ียม

ด้วยคุณค่าของพระองค์มาใช้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น	 และเมื่อใดที่เรามีชีวิตที่ดีขึ้น	

คนรอบตวักด็ขีึน้	และสดุท้ายสงัคมนีก้จ็ะดขีึน้	นัน่ต่างหากถงึจะสมประสงค์

กับสิ่งที่ในหลวงทรงทุ่มเทกระท�ามาตลอดอายุขัยของท่าน

	 หลังจากหน้าสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ถูกพลิกปิดลง	 เราหวังว่า 

ผู้อ่านทุกท่านจะเห็นโลกนี้เปลี่ยนไปในแว่นตาคู่ใหม่	 สวมใส่วิสัยทัศน ์

แล้วมองออกไปยังอนาคต

	 ซึ่งเราเริ่มท�าได้เลย	ณ	ตอนนี้	โดยไม่ต้องรีรอ

ทีมงานสานต่อที่พ่อท�า
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อยากส�าเร็จให้
STAY CONNECTED
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4,685

คอืจ�านวนโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารขิองในหลวงตลอด

ระยะเวลา	70	ปีที่ครองราชย์

ถ้าคิดง่ายๆ	 ก็เท่ากับว่าทุกๆ	หน่ึงปี	พระองค์ทรงริเริ่มโครงการ 

ไม่ต�่ากว่า	60	โครงการ

และหากลองค�านวณให้ละเอียดขึ้น	ก็อาจพูดได้ว่าในหลวงทรงคิด

โครงการใหม่ทุกๆ	สัปดาห์

คงเป็นเร่ืองที่เช่ือได้ยากว่าจะมีมนุษย์คนไหนท�างานได้มากมาย 

ถึงเพียงนี้

แต่เชื่อเถอะว่ามนุษย์แบบน้ันมีอยู่จริง	 และตัวเลขนี้ก็ไม่ใช่เรื่อง

เหนือจริงแต่อย่างใด

ซึ่งการจะท�างานมากขนาดนี้ได้	มันมีเคล็ดลับอยู่นิดเดียว

เคล็ดลับอยู่ที่การสื่อสาร
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การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพย่อมก่อให้เกิดโครงข่ายของข้อมูลขึ้น

เหมือนกับการวาดจุดลงบนกระดาษสักสิบจุด	 แล ้วลากเส ้นจุด 

เหล่านั้นให้เชื่อมกันทุกจุด	 หากเปรียบเส้นเหล่านั้นเป็นสัญญาณวิทยุ	 

คนที่อยู่ในจุดที่หนึ่งก็จะรู้เรื่องราวจากทุกจุดได้อย่างทั่วถึง	 และท่ีพิเศษ 

ไปกว่านั้นคือไม่ว่าเราจะเดินทางไปที่จุดไหนเราก็ยังคงรู้เรื่องราวจากจุด

อื่นๆ	อย่างครบถ้วนไม่มีขาดตกบกพร่อง

การท�างานก้าวแรกของในหลวงคือการพยายามสร้างเครือข่าย 

ในฝันที่ว่านี้ให้กลายเป็นจริง
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	 เรื่องเริ่มข้ึนในวันที่ในหลวงขึ้นครองราชย์	 ด้วยความที่ใช้ชีวิตอยู่ 

ในยุโรปเป็นส่วนใหญ่ต้ังแต่ยังทรงพระเยาว์มาจนถึงช่วงขึ้นครองราชย ์

ในระยะแรก	คงไม่ใช่เรือ่งแปลกทีจ่ะบอกว่า	ในเวลานัน้ประชาชนส่วนใหญ่

แทบจะไม่รู้จักพระองค์เลย	

	 คงคล้ายกับบริษัทที่มีผู้บริหารระดับสูงคนใหม่เข้ามารับต�าแหน่ง	 

แต่ด้วยความที่ผู้บริหารคนนั้นเพิ่งกลับจากเมืองนอกท�าให้ยังไม่ค่อยมี

พนกังานรูจ้กัมากนกั	ซึง่แน่นอนว่ามผีลต่อความน่าเชือ่ถอืและการท�างาน

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

	 ถ้าคุณคือผู้บริหารคนนั้น	สิ่งแรกที่คุณจะท�าคืออะไร?

	 บางคนอาจเลือกที่จะโฆษณาประวัติเกียรติคุณของตัวเองให้

พนกังานรู	้บางคนอาจเลอืกทีจ่ะเร่งท�างานเพือ่สร้างผลงานให้เหน็เรว็ทีสุ่ด	

หรือบางคน	อาจจะใช้วิธีสั่งการแบบเฉียบขาดเพ่ือสร้างฐานอ�านาจอย่าง

รวดเร็ว

	 แต่สิง่ทีใ่นหลวงทรงเลอืก	คอื	ท�าความรูจั้กกบัประชาชนของพระองค์

เสียก่อน

CONNECTING PEOPLE
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	 ครั้งนั้นเมื่อในหลวงเสด็จฯ	กลับมาถึงเมืองไทย	สิ่งแรกที่ทรงคิด 

คือหาช่องทางที่จะท�าให้พระองค์สามารถสื่อสารกับประชาชนได้โดยตรง

แบบไม่ต้องมีขั้นตอนหรือพิธีการใดๆ	ให้วุ่นวาย

	 ในยุคที่โลกยังไม่มีการสื่อสารออนไลน	์ ไม่มีเว็บไซต	์ ไม่มีโซเชียล-

เน็ตเวิร์ก	 ไม่มีแอปพลิเคชันแชตต่างๆ	 ให้เราคุยกันได้อย่างสะดวก	หรือ

แม้แต่โทรทศัน์กย็งัไม่มใีห้ดกูนัอย่างแพร่หลาย	การส่ือสารผ่านวทิยุจงึเป็น

ทางเลือกที่ดีที่สุด

	 และนั่นจึงเป็นที่มาของสถานีวิทยุ	อ.ส.	พระราชวังดุสิต	

	 ในช่วงแรกเริ่ม	 ในหลวงทรงจัดคลื่น	 อ.ส.	 ให้เป็นรายการดนตรี	 

โดยท่านจัดรายการและเปิดแผ่นเสียงเอง	บ้างครั้งก็มีเปิดบันทึกเสียงจาก

วงดนตรขีองโรงเรยีนสอนคนตาบอด	และจดัแสดงดนตรสีดด้วย	เพราะท่าน

ทรงมองว่าดนตรเีป็นภาษาสากล	ซึง่สามารถก้าวข้ามผ่านอปุสรรคทางภาษา 

วัย	ขนบธรรมเนียม	ประเพณี	และวัฒนธรรมที่แตกต่างได้

	 และเม่ือเรารูจ้กักนัแล้ว	จะพดูคยุปรกึษาอะไรกง่็ายขึน้เป็นธรรมดา

	 เมื่อสถานีวิทยุ	 อ.ส.	 ออกอากาศไปพักหนึ่ง	 ในหลวงก็ทรงเห็น 
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ช่องทางการใช้วทิยใุห้เกดิประโยชน์มากขึน้	ช่วงนัน้ประเทศไทยก�าลังเผชิญ

วิกฤติโรคโปลิโอระบาด	พระองค์จึงทรงริเริ่มโครงการ	‘ท�าบุญกับในหลวง’	 

โดยให้ก่อตัง้กองทนุโปลโิอสงเคราะห์ขึน้	จากนัน้กใ็ช้วทิยชุกัชวนประชาชน

ให้ร่วมกันบริจาคทรัพย์	 พร้อมจัดรายการสารคดีให้ความรู้เรื่องการท�า

กายภาพบ�าบัดส�าหรับผู ้ป่วยโปลิโอควบคู ่ไปด้วย	 ผลคือมีประชาชน 

สมทบทุนเป็นจ�านวนมาก	จนสามารถสร้างตึกและซื้ออุปกรณ์เครื่องมือ

เพื่อรักษาผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่

	 จากความส�าเร็จในคร้ังน้ี	 ในหลวงจึงเร่ิมใช้สถานีวิทยุ	 อ.ส.	 เป็น

เครื่องมือสื่อสารแบบสองทางกับประชาชน	แทนที่จะใช้วิทยุส่งสารให้แก่

ประชาชนเพียงทางเดียว

	 อย่างเช่นเมื่อครั้งเกิดเหตุพายุโซนร้อนแฮเรียตพัดถล่ม	12	จังหวัด

ภาคใต้จนได้รับความเสียหายอย่างหนักเมื่อปี	2505	

	 ขณะนั้นในหลวงก�าลังทรงดนตรีร่วมกับวงดนตรี	 อ.ส.	 วันศุกร์	 

ออกอากาศในสถานี	 เมื่อทราบข่าว	พระองค์ก็โปรดฯ	ให้นักดนตรีร่วมวง

ประกาศออกไมโครโฟนเพือ่ขอรบับรจิาคทนัท	ีพร้อมเปิดสายให้ประชาชน

โทรศัพท์เข้ามาขอเพลงแลกกับการบริจาค



15ห้ามจำาหน่าย

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	ทรงเล่าด้วยพระอารมณ์ขันว่า	 “จ�ำ

ได้มีคนโทรศัพท์บริจำคเงินขอเพลง และมีคนโทรศัพท์มำบริจำคเงินขอให้

หยุดร้องด้วย ก็รวบรวมเงินได้พอควร”

	 กิจกรรมนี้ด�าเนินต่อเนื่องไปถึงสิบเดือน	มียอดผู้บริจาคเข้ามากว่า

สบิล้านบาท	หลงัจากเปลีย่นเงนิบรจิาคให้เป็นอาหาร	เสือ้ผ้า	เครือ่งนุง่ห่ม	

อุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านที่พัก	 รวมทั้งสร้างสถานสงเคราะห์เด็ก	 เพ่ือรับ 

บตุรหลานของผูป้ระสบภยัทีก่�าพร้าบดิามารดา	จนเหตกุารณ์บรรเทาลงแล้ว

แต่กย็งัมเีงินบรจิาคเหลอือยูถ่งึสามล้านบาท	ในหลวงจงึน�าไปก่อตัง้มลูนธิิ

ราชประชานเุคราะห์	ในพระบรมราชปูถมัภ์	เพือ่แจกถงุยงัชีพพระราชทาน

ไปทั่วประเทศเมื่อที่ใดเกิดเหตุภัยพิบัติ

	 การเปิดสถานีวิทยุ	อ.ส.	ของในหลวงนั้น	ท�าให้ธรรมชาติที่เป็นการ

สื่อสารทางเดียวของวิทยุเลือนหายไป

	 หายไปพร้อมๆ	กับช่องว่างระหว่างพระราชากับประชาชน



สายอากาศสุธี	2	นั้น 

มีตัวขยายสัญญาณ 

มากถึง	16	ตัวต่อหนึ่งเสา

พ.ศ.2517	สายอากาศสุธี	2	ถูกพัฒนาจนส�าเร็จ	สามารถรับสัญญาณ 

เครื่องส่งวิทยุก�าลังไม่เกิน	10	วัตต์	ในระยะ	600	กิโลเมตร
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	 ต่อมา	 ในหลวงก็เริ่มมีแนวคิดที่จะพัฒนาอุปกรณ์การสื่อสารอื่นๆ	

นอกเหนือไปจากสถานีวิทยุ	 ด้วยทรงมองเห็นว่าเทคโนโลยีการสื่อสาร 

นี่แหละคือกุญแจส�าคัญที่จะช่วยให้การงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

	 อุปกรณ์ชิ้นแรกที่ในหลวงทรงใช้	คือ	วิทยุสื่อสาร	ที่เริ่มแรกทรงใช้

เพ่ือแก้ปัญหาจราจรส่วนพระองค์	 เนื่องจากทรงทราบว่าเวลาท่ีเสด็จฯ	 

ไปงานพระราชพิธีต่างๆ	 ต�ารวจจะปิดก้ันถนนล่วงหน้าเป็นเวลานาน	 

ทรงเกรงว่าประชาชนจะเดอืดร้อน	จงึโปรดให้ต�ารวจและกรมราชองครกัษ์

ติดต่อกันผ่านวิทยุสื่อสาร	เพื่อเช็กว่ารถพระที่นั่งแล่นไปถึงไหนแล้ว	จะได้

ปิดถนนส่วนต่อไปและเปิดถนนส่วนที่แล่นผ่านไปแล้วทันที	 ร่นระยะเวลา

การปิดถนนลงให้สั้นที่สุดเท่าที่จะท�าได้

	 แต่ดูเหมือนนั่นจะไม่ใช่สิ่งที่พระองค์ต้องการอย่างแท้จริง	 เพราะ

งานปิดเปิดถนนนี้เป็นแค่ธุระส่วนพระองค์เท่านั้น	 ยังมีการงานอ่ืนๆ	 

ในประเทศที่ต้องการการสื่อสารที่ทั่วถึงและครอบคลุมชัดเจนยิ่งกว่านี้

	 ด้วยเหตนุี	้พระองค์จึงทรงทดลองค้นหาหนทางการสือ่สารทีด่ทีีส่ดุ	

เพราะหนึ่งในหัวใจส�าคัญของการสื่อสาร	 คือความถูกต้องของข้อมูล 

CONNECTING
INFORMATION
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ที่ได้รับ	จึงโปรดฯ	 ให้	 รศ.ดร.สุธี	 อักษรกิตต์ิ	 ผู้เชี่ยวชาญด้านสายอากาศ 

ซึ่งเคยท�างานกับนาซาเข้ามาช่วยพัฒนาระบบ	จนเกิดเป็นมาตรฐานใหม่

ของสายอากาศที่เรียกกันว่า	รอยัล	สแตนดาร์ด	(Royal	Standard)	

	 ขณะที่มาตรฐานของสายอากาศทั่วๆ	 ไป	จะสูญเสียความชัดเจน

จากต้นทางได้ไม่เกนิร้อยละสบิ	แต่สายอากาศรอยลั	สแตนดาร์นัน้สญูเสยี

ความชัดเจนจากต้นทางแค่ไม่เกินร้อยละหนึ่งเท่านั้น

	 ความชัดเจนที่ต ่างกัน	 สร้างความแตกต่างของผลงานไปได้ 

เป็นคนละเรื่องเลยทีเดียว

	 และนอกจากพัฒนาคุณภาพของความชัดเจนแล้ว	ในหลวงยังทรง

พัฒนาพื้นที่ครอบคลุมของสัญญาณวิทยุอีกด้วย	ลองนึกถึงยุคท่ีการส่ง

สัญญาณจากกรุงเทพฯ	 ไปปริมณฑลยังเรียกได้ว่ายาก	พระองค์โปรดให้

พัฒนาสายอากาศคุณภาพสูง	ที่สามารถส่งสัญญาณจากเมืองหลวงไปยัง

หัวเมืองต่างๆ	 ได้ทั่วประเทศ	 ต้ังแต่พิษณุโลก	 ตราด	 ประจวบคีรีขันธ์	 

ไปจนถึงเชียงใหม่ที่อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ	เกือบ	600	กิโลเมตร
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	 หรือการที่ทรงคิดพัฒนาระบบโทรศัพท์ให้สามารถคุยได้พร้อมกัน

สามสาย	และการน�าเคร่ืองเทเลกซ์	 ที่สามารถรับข่าวสารจากหน่วยงาน

ต่างๆ	ได้ตลอด	24	ชั่วโมง	เข้ามาใช้ในห้องทรงงาน

	 และถึงแม้สิง่ทีคิ่ดขึน้มาน้ันจะมทีีส่�าเรจ็บ้าง	ล้มเหลวบ้าง	แต่สดุท้าย

ข้อมูลทั้งหมดก็เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายขนาดยักษ์	พร้อมน�าไปใช้ท�างาน

	 ในหลวงเคยให้สัมภาษณ์แก่นักข่าวสถานีโทรทัศน	์BBC	ที่ถามว่า

ท�าไมท่านต้องมีเครื่องมือสื่อสารในห้องทรงงานมากมายเช่นนี้ว ่า	 

“เครือ่งมอืสือ่สำรนี ้มปีระโยชน์ในกำรตดิตำมข่ำวสำร หำกมภียัพบิตัต่ิำงๆ 

จะท�ำให้สำมำรถเข้ำไปช่วยเหลือได้อย่ำงทันท่วงที”

	 เพราะปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนั้นเกิดขึ้นได้เสมอ	 

ไม่เลือกเวลา	 ไม่เลือกสถานที่	 ทางเดียวที่พระองค์ท�าได้คือต้องมีข้อมูล 

ที่อัพเดตอยู่เสมอ

	 ตัวอย่างเช่นครั้งหนึ่ง	 เกิดเหตุวาตภัยขึ้นที่อ�าเภอสวนผึ้ง	 จังหวัด

ราชบรุ	ีนกัวทิยอุาสาจ�านวนมากเข้าไปช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั	แต่ตดิปัญหา

ว่าหาวิธจีดัตัง้เครอืข่ายสัญญาณวทิยไุม่ได้เสยีท	ีในหลวงทรงฟังเรือ่งอยูใ่น

ห้องทรงงาน	 ก็ต่อสายเข้ามาแนะน�า	 ด้วยการให้น�ารถยนต์ที่ติดต้ัง 
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เครื่องรับ-ส่งวิทยุไปจอดในพื้นที่สูงใกล้ๆ	ที่เกิดเหตุ	ทั้งยังก�าชับให้เตรียม

แบตเตอรีส�ารองพร้อมฉนวนหุ้มข้ัวแบตเตอรี	 เพื่อป้องกันการลัดวงจร 

ด้วยความรอบคอบอีกด้วย

	 หรืออีกคร้ังหน่ึงตอนน�้าท่วมกรุงเทพฯ	 บริเวณซอยศูนย์วิจัย	 

ถนนพระราม	 9	 ถูกท�าให้เป็นคันกั้นน�้าเพื่อไม่ให้น�้าทะลักเข้าเขตเมือง 

มาเป็นระยะเวลาหนึง่	ในหลวงทรงเหน็ดงัน้ันกม็รีบัสัง่ให้ระบายน�า้โดยด่วน	

เจ้าหน้าที่ก็แย้งพระองค์ว่าฝนก�าลังท�าท่าจะตก	 คงปล่อยน�้าไม่ได	้ 

แต่ในหลวงก็ยังทรงยืนกรานให้ระบายน�้า	 เพราะพระองค์ทรงดูเรดาร์ 

ของกรมอุตุนิยมวิทยาควบคู่ไปด้วย	 จึงทราบว่าฝนไม่ตกแน่นอน	ควรจะ

ระบายน�้าออก	 เพ่ือให้ประชาชนแถวนั้นไม่ตึงเครียดกับสถานการณ์น�้า 

มากเกินไป

	 และเหตุการณ์ท้ังหมดที่เล่ามานี้	 ในหลวงทรงติดตามสถานการณ์

มาจากพระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์	จังหวัดนราธิวาส

 ที่ทรงท�าเช่นนี้ได้	 ก็เพราะการสื่อสารที่สมบูรณ์พร้อมทั้ง 

ความถูกต้อง	ความครอบคลุม	และความรวดเร็ว
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STAY CONNECTED

	 และเมื่อทุกจุด	connect	เข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้ว	สิ่งส�าคัญล�าดับ
สุดท้ายที่ต้องท�าคือการ	stay	connected
	 เพราะนอกจากการใช้เครอืข่ายการสือ่สารเพือ่เกบ็ข้อมลู	เพือ่ตดิต่อ
ประสานงานแล้ว	ในหลวงทรงใช้เครือข่ายนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าของ
โครงการที่ท่านได้เริ่มไว้	จนกว่าโครงการนั้นๆ	จะส�าเร็จลุล่วง
	 มีเรื่องเล่าว่าเมื่อครั้งที่	คุณเกรียงศักดิ์	หงษ์โต	ได้รับค�าสั่งให้เข้ารับ
ต�าแหน่งเป็นผู้อ�านวยการศูนย์พัฒนาเขาหินซ้อน	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 
เมื่อปี	 2537	ซึ่ง	ณ	ตอนนั้นในหลวงไม่ได้เสด็จฯ	มาหลายปีแล้ว	 สภาพ 
เขาหินซ้อนเสื่อมโทรมลงมาก
	 แค่คุณเกรียงศักดิ์ก็ตั้งใจท่ีจะพลิกฟื้นให้ศูนย์พัฒนาเขาหินซ้อน 
กลับมามีประสิทธิภาพอีกคร้ัง	 นับแต่น้ัน	ทุกวันพุธคุณเกรียงศักดิ์จะท�า
รายงานความคบืหน้าของโครงการต่างๆ	ส่งไป	แม้จะไม่รูว่้าในหลวงได้ทรง
อ่านหรือไม่แต่ก็ยังคงท�าแบบนี้อยู่ถึงสามปีเต็ม	
	 จนวันหนึ่งในหลวงมีรับสั่งกลับมาว่าจะเสด็จฯ	 ไปดูความคืบหน้า
ของโครงการที่เขาหินซ้อนอีกครั้ง	 หลังจากที่พระองค์ทรงติดตาม 
ความส�าเร็จจากรายงานที่คุณเกรียงศักดิ์ส่งไปให้มาตลอดสามปีนั่นเอง
 น่ีคอืหลกัฐานทีท่�าให้เราเหน็ว่าการสือ่สารท�าให้โครงการอนัยาวนาน
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ของในหลวงสามารถพฒันาได้อย่างต่อเนือ่งโดยท่ีตวัท่านไม่จ�าเป็นต้องอยู่
ที่นั่นเลยด้วยซ�้า

	 ต้ังแต่วันแรกท่ีข้ึนครองราชย์	 ในหลวงทรงให้ความส�าคัญกับ 
การ	 connect	การเช่ือมต่อผู้คน	ประชาชน	คนท�างาน	และพระองค์เอง 
เข้าด้วยกนั	เป็นเหตผุลให้ทรงต้องจรงิจังกบัการเฟ้นหาอปุกรณ์และวธิกีาร
สื่อสารที่ดีที่สุดและเหมาะกับการท�างานที่สุด
	 และสิง่ส�าคญัทีส่ดุนอกเหนอืไปจากการเชือ่มต่อคือการตดิตามงาน	
เพราะการท�างานจะไม่สามารถคืบหน้าหรือมีทิศทางไปได้ดีเลย	 หาก 
ทุกการ	connect	ขาดการ	stay	connected
	 ด้วยเคร่ืองมือที่มีท�าให้ในหลวงสามารถติดตามโครงการต่างๆ	 
ไปได้ทุกที่	 ท�างานได้ในทุกเวลา	และเป็นค�าตอบของค�าถามที่ว่า	อะไรที่
ท�าให้โครงการมากมายถึง	 4,685	 โครงการที่กระจายอยู่แทบทุกภูมิภาค
ของประเทศไทย	เกิดขึ้นและด�าเนินการไปได้ด้วยดี
	 ก็เพราะพระองค์ทรงท�าทุกอย่างไปพร้อมๆ	กัน	 ด้วยระบบ 
โครงข่ายการสื่อสารที่เชื่อมร้อยทุกโครงการให้มาอยู่ภายในห้อง 
ทรงงานของพระองค์นั่นเอง





�  ท�าความรู้จักกับคนอย่างรวดเร็ว
 			เมื่อได้รู้จักกันแล้ว	จะท�าอะไรก็ง่ายขึ้นเป็นธรรมดา

� สร้างเครือข่ายการสื่อสารให้เป็นระบบ
			เพื่อการท�างานที่รวดเร็ว	ถูกต้อง	ชัดเจน

� ติดตามผลอย่างสม�่าเสมอ
			เพื่อผลักดันชิ้นงานต่างๆ	ให้เดินหน้าไปพร้อมกันได้

KEYS OF SUCCESS



02



อุปกรณ์ทีเ่หมาะ
จะสร้างงานทีด่ี
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	 จะท�างานให้มีประสิทธิภาพ	อาวุธคู่กายก็ต้องเหมาะกับมือและ
เหมาะกับงาน
	 หากคุณเป็นพ่อครวั	คณุกต้็องมมีีดเล่มโปรดทีต้่องคอยลบัให้คมอยู่
เสมอ
	 หากคุณเป็นช่างภาพ	คุณก็ต้องมีกล้องตัวเก่งคล้องคอติดตัวไว้
	 หรือถ้าคุณเป็นโปรแกรมเมอร์	 คุณก็ต้องมีคอมพิวเตอร์คู ่ใจ 
ที่หยิบมาเปิดเขียนโค้ดโปรแกรมต่างๆ	ได้ตามแต่ใจ
	 แล้วอาวุธคู่ใจของในหลวงล่ะคืออะไร?
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 “คนเขำหำว่ำฉันบ้ำแผนที่”	คือพระราชด�ารัสที่พระองค์ตรัสไว้

	 ในหลวงทรงเห็นความส�าคัญของแผนที่มาก	 และทรงรู้ว่าหากใช้

อย่างมีประสิทธิภาพ	 แผนที่จะสามารถแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากให้

ประชาชนได้มากเกินกว่าที่ใครจะคาดคิด

	 แล้วด้วยความที่งานของพระองค์น้ันกระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศ	

แผนที่นี้จึงต้องสามารถพาท่านไปแก้ปัญหาของประชาชนในแต่ละพื้นที่ 

ให้ได้	ซึ่งแน่นอนว่าแผนที่ธรรมดานั้นไม่ตอบโจทย์

	 ในหลวงจึงเริ่มสร้างแผนที่เฉพาะตัวขึ้นมา

	 ซามูไรชั้นยอดย่อมพกพาอาวุธชั้นเยี่ยม

	 แต่ไม่ใช่ดาบทกุเล่มจะเหมาะกบัซามไูรทุกคน	นกัดาบทีล่ะเอยีดลออ

จึงต้องรู้จักสร้างและเสาะหาดาบที่เข้ากับสไตล์การต่อสู้ของตน

	 กว่าจะได้แผนทีท่ีเ่หมาะกบัการทรงงาน	ในหลวงกท็รงต้องสร้างมนั

ขึ้นมาเองเช่นกัน

PERSONALISED TOOLS
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	 แผนที่ตั้งต้นของพระองค์นั้นเป็นของกรมแผนที่ทหาร	 มีขนาด

มาตรฐาน	5	x	12	เมตร	มาตราส่วน	1	:	50,000	ซึ่งถือว่าละเอียดมากแล้ว	

แต่จุดอ่อนของแผนท่ีแบบนี้คือมองได้เป็นบริเวณแคบมาก	 ไม่ครอบคลุม	

เหมือนเวลาเราดูแผนที่ในสมาร์ตโฟนแล้วซูมเข้าไปเยอะๆ	แม้จะเห็นว่า

ตรงนั้นมีตึกหรือถนนอะไรอยู่บ้าง	แต่แน่นอนว่าเราก็จะเห็นได้แค่ไม่กี่ตึก

ในบริเวณนั้น	จนกว่าเราจะซูมออกมานั่นแหละ	ถึงจะเห็นพื้นที่รอบๆ	ได้

กว้างขึ้น	แต่แน่นอนว่าก็จะเห็นรายละเอียดน้อยลงไปเป็นธรรมดา

	 ด้วยความทีท่รงอยากได้แผนทีท่ีมี่ความละเอยีดสูง	แต่ขณะเดยีวกนั

ก็อยากจะมองภาพมุมกว้างได้ด้วย	ในหลวงจึงแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ง่ายที่สุด

แต่กไ็ด้ผลทีส่ดุ	นัน่คอืเอาแผนทีค่วามละเอยีดสงูมาต่อเข้าด้วยกนัเสยีเลย	

ท�าให้แผนที่ฉบับที่ทรงถือติดมือน้ันมีขนาดใหญ่มาก	 เพราะทรงน�าแผนที่

มาต่อกันถึง	 9	 แผ่น	 แต่พระองค์ก็ทรงหาวิธีพับจนได้ขนาดเหมาะมือ	 

ถือได้สะดวก	และพลิกออกมาดูได้ง่าย
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	 หากอยากรู้ว่าใหญ่ขนาดไหน	 เอาเป็นว่าครั้งหนึ่งตอนเสด็จฯ	 ไป

ภาคเหนือ	ในหลวงโปรดฯ	ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเข้าเฝ้าฯ	ด้วยความ

รอบคอบ	 ผู้ว่าฯ	 ก็เตรียมแผนที่ไปด้วยเพ่ือถวายรายงานเรื่องน�้า	 เม่ือ 

ทอดพระเนตรไปได้สักพักพระองค์ก็มีรับสั่งว่าแผนท่ีนี้ไม่เหมาะกับ 

การท�างาน	เจ้าหน้าทีอ่าจจะดแูล้วไม่รูเ้รือ่ง	จึงทรงหยบิแผนทีข่องพระองค์

ขึ้นมากางออกดู	 ก็ปรากฏว่าแผนที่น้ันใหญ่มากจนกางได้เต็มพื้นห้อง 

เลยทีเดียว
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UP-TO-DATE TOOLS

	 แต่แค่เพียงขนาดที่ใหญ่และรายละเอียดทางภูมิประเทศที่ชัดเจน 

ก็อาจจะยังไม่ตอบโจทย์การใช้งานทั้งหมด

	 การลงพ้ืนท่ีอย่างต่อเนื่องท�าให้ในหลวงทรงต้องปรับปรุงแผนท่ี 

ให้อัพเดตอย่างสม�่าเสมอ

	 ต้องเล่าก่อนว่า	นอกจากแผนทีภ่มูปิระเทศแบบปกตแิล้ว	กรมแผนที่

ทหารจะมีการจดัท�าแผนทีท่างอากาศถวายด้วย	แต่ด้วยเทคโนโลยสีมยันัน้	

กว่าจะท�าแผนท่ีเสร็จสักแผ่นนึงก็ใช้เวลานาน	 หลายครั้งภูมิประเทศ 

แถบนั้นทั้งถนน	 เทือกเขา	 ร่องน�้า	 บ้านเรือนต่างๆ	ก็เปลี่ยนไปจนแทบ 

ไม่เหมือนในแผนที่ที่ทรงถืออยู่เลย

	 นั่นท�าให้ในการเดินทางแต่ละครั้ง	ในหลวงจะทรงตรวจสอบแผนที่

ไปด้วยอยู่เสมอ	 สมเด็จพระราชินีทรงเล่าว่า	 ไม่ว่าจะเสด็จฯ	 ไปที่ไหน	 

จะมีแผนที่วางอยู่ข้างพระองค์ตลอดเวลา	ถ้าประทับเฮลิคอปเตอร์	 ก็จะ

ทอดพระเนตรสภาพพื้นที่จริงเทียบกับแผนที่ไปตลอดทาง	 และเมื่อถึง 

ที่หมายก็จะพูดคุยอัพเดตข้อมูลในแผนท่ีน้ันกับชาวบ้าน	 ว่าช่ือหมู่บ้าน	

แม่น�า้ล�าคลอง	หรอืถนน	ตรงกบัแผนทีไ่หม	หรอืมีหมูบ้่านใดเกดิขึน้มาใหม่

บ้างหรือเปล่า
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	 ครั้งหนึ่ง	พระองค์เสด็จฯ	 ไปหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดนราธิวาส	

และได้สอบถามชาวบ้านว่าทีน่ีที่ไ่หน	ชาวบ้านคนนัน้ตอบว่าบ้านเจาะบากง 

ซึ่งปรากฏว่าไม่มีหมู่บ้านแห่งน้ีอยู่ในแผนที่	 ขณะเดียวกันอีกหมู่บ้านหน่ึง 

ที่มีชื่อในแผนท่ี	 แต่พอไปถึงกลับพบว่าไม่มีอยู่แล้ว	 เพราะชาวบ้านย้าย

ถิน่ฐานไปอยูใ่กล้กบัถนนท่ีเพิง่ตดัใหม่กนัหมด	ในหลวงจงึปรับแก้แผนทีท่นัท ี

และรับสั่งให้นายทหารแผนที่จดไว้	 เพ่ือน�าไปแก้ไขให้ถูกต้องตอนพิมพ์ 

ครั้งต่อไป

	 กล้องถ่ายรูปเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ในหลวงน�ามาปรับแต่งแผนที ่

ให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น	 โดยพระองค์ได้น�าภาพภูมิประเทศที่ถ่ายเก็บไว้มาท�า

เป็นแผนที่ทางอากาศแบบง่ายๆ	 วิธีการก็คือเวลาประทับเฮลิคอปเตอร์

พระองค์จะทรงถ่ายภาพพืน้ท่ีแถวนัน้ไว้หลายๆ	ภาพ	แล้วน�ามาปะตดิปะต่อ

เข้าด้วยกันด้วยสก๊อตช์เทป	กลายเป็นแผนที่ทางอากาศที่อัพเดตและพอ

จะใช้วางแผนโครงการพัฒนาพื้นที่อย่างคร่าวๆ	ต่อไปได้

	 น่ันท�าให้แผนท่ีของในหลวงเป็นแผนที่ ท่ีอัพเดตท่ีสุดใน

ประเทศไทย
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OPTIMISING TOOLS

	 พอได้แผนที่ท่ีเหมาะแก่การใช้งานแล้ว	 ก็ถึงเวลาเติมส่ิงที่ท�าให้

แผนที่ของในหลวงพิเศษกว่าแผนที่ของใคร

	 นั่นก็คือข้อมูลของประชาชนในพื้นที่

	 หลายคนอาจจะเคยได้ยินค�าพูดที่ว่า	 “เกิดเป็นคนต่ำงจังหวัดนั้น 

โชคดีกว่ำเป็นคนกรุงเทพฯ เพรำะมีโอกำสได้ใกล้ชิดกับในหลวงมำกกว่ำ” 

นี่ไม่ใช่ค�าพูดที่เกินเลยแม้แต่น้อย	 เพราะแต่ละปีในหลวงจะเสด็จฯ	 ไป

เยีย่มเยยีนราษฎรตามพืน้ทีต่่างๆ	ในต่างจังหวดัเฉลีย่ปีละ	8	เดอืน	ด้วยกนั

	 และทุกครัง้จะทรงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เล่าปัญหาชีวติของตวัเอง

ให้ฟัง	ซึง่กมี็ต้ังแต่ปัญหาเรือ่งเงนิ	เรือ่งโรงเรยีน	เรือ่งสขุภาพ	เรือ่งการเกษตร 

หลังจากนั้นก็จะทรงแวะไปตามวัดวาอารามต่างๆ	ซึ่งหัวข้อที่ไปพูดคุย

นอกจากเร่ืองธรรมะแล้ว	ยงัถอืโอกาสสอบถามปัญหาของพ่ีน้องประชาชน

ในพื้นที่	เพราะทรงทราบดีว่าพระสงฆ์ย่อมใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด	

	 ซ่ึงข้อมูลจากประชาชน	 ข้าราชการ	 ข้าราชบริพาร	 และผู้ใกล้ชิด 

จะถูกบันทึกลงในแผนที่แผ่นนี้

 ท�าให้นอกจากจะมข้ีอมลูทางภูมศิาสตร์และข้อมลูการปกครอง

อย่างแผนที่ทั่วไปแล้ว	 แผนที่ของในหลวงยังมีข้อมูลสุขทุกข์ของ

ประชาชนอยู่ในนั้นด้วย
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	 และด้วยทกุขัน้ตอนทีก่ล่าวมา	แผนทีข่องในหลวงจงึกลายเป็นอาวธุ

ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด	 ซ่ึงน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาและความทุกข์ของ

ประชาชนได้ในเกอืบทกุพืน้ทีข่องประเทศไทย	ไม่ว่าจะเป็นพืน้ทีท่รุกนัดาร

หรือตกส�ารวจขนาดไหนก็ตาม	อย่างเช่นครั้งหนึ่งที่ในหลวงเสด็จฯ	 ไปยัง

บ้านธิ	 หมู่บ้านเล็กๆ	บนรอยต่อระหว่างจังหวัดเชียงใหม่-ล�าพูน	 ที่แทบ 

ไม่มีใครย่างกรายเข้าไป	 เมื่อมาถึงพระองค์ก็สอบถามความเป็นอยู่ของ 

ชาวบ้านจนได้ความว่าฝนไม่ตกที่หมู่บ้านแห่งน้ีมาสามปีแล้ว	 ด้วยความ

ห่างไกลของหมู่บ้านท�าให้ความช่วยเหลือต่างๆ	แทบจะเข้ามาไม่ถึง

	 เม่ือทราบสถานการณ์ทัง้หมดในหลวงกถ็ามชาวบ้านถึงถนนหนทาง

ข้างหน้าเพื่อจะเดินต่อไปชายเขา	 แต่ชาวบ้านก็กราบทูลว่าไม่สามารถไป

ต่อได้แล้ว	เม่ือได้ยนิดงันัน้	พระองค์กท็รงก้มลงดแูผนทีส่กัพกั	แล้วรบัสัง่ว่า 

“เดี๋ยวตำมฉันมำ”	 จากนั้นก็พาชาวบ้านเดินลงห้วยตัดทุ่งนาไปเรื่อยๆ	 

จนกระทั่งถึงชายเขา	และรับสั่งให้ชาวบ้านสร้างอ่างเก็บน�้าตรงบริเวณนี้

	 หากจะถามว่าในหลวงรู้เรื่องราวทุกอย่างได้อย่างไร	ก็คงจะ 

ไม่เกินไปนักหากจะบอกว่า	ทรงรู้ได้จากแผนที่ของพระองค์นั่นเอง





�  หาอาวุธที่เหมาะมือ
 			ใช้เครื่องมือที่เราถนัดและเหมาะกับงาน

� 	มีอุปกรณ์เสริม
			ถ้าเครื่องมือที่มีไม่ตอบโจทย์ก็ต้องหาตัวช่วย

� เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
			หาข้อมูล	ท�าทุกอย่างให้พร้อมก่อนลงมือใช้จริง

� อัพเดตตลอดเวลา
   ปรบัปรงุและแก้ไขความผดิพลาดเพือ่การใช้งานอย่างเต็มประสทิธภิาพ														 

			ในครั้งต่อไป

KEYS OF SUCCESS



03



จะน�าใคร
ต้องได้ใจคน
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	 คุณคิดว่าคุณสมบัติของผู้น�าที่ดีต้องมีอะไรบ้าง

	 ความสามารถในการท�างาน?	ความน่าเชือ่ถอื?	การตดัสนิใจทีเ่ฉยีบ

ขาด?	หรือวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล?	

	 ท้ังหมดทุกข้อที่ว่ามานั้นล้วนแต่เป็นคุณสมบัติของผู้น�าที่ดีทั้งสิ้น	

แต่ยังมีอีกหนึ่งข้อที่ผู้น�าจะขาดไปไม่ได้	

	 นั่นก็คือการเข้าถึงใจของผู้คนรอบกาย

 และส�าหรบัในหลวงแล้ว	สิง่น้ันคอืการเข้าถงึหวัใจของประชาชน

	 ในหลวงทรงให้ความส�าคญักบัคนมาก	เราจงึได้ยนิเรือ่งราวมากมาย

เกีย่วกบัความเมตตาและความเป็นกนัเองของพระองค์	ซึง่ท�าให้ทรงเป็นทีร่กั

จากทั้งชาวบ้านและข้าราชบริพาร	อย่างเช่นครั้งหนึ่งทรงได้ยินเจ้าหน้าที่-

ต�ารวจบ่นผ่านวิทยวุ่าหิว	เพราะต้องเข้าเวรกะดึก	จงึพระราชทานตูเ้ยน็มาให้

เพื่อเก็บอาหารไว้กินเวลาปฏิบัติหน้าที่ยามค�่าคืน

	 หรือครัง้หนึง่ช่วงปีใหม่	พ.ศ.2516	ในหลวงก็ทรงวทิยไุปทีส่�านกังาน

เขตการทางพษิณโุลก	เพือ่พระราชทานพรปีใหม่ให้แก่พนกังานทีน่ัน่ทีท่รง

ทราบมาว่าท�างานได้อย่างดีเยี่ยม

	 หรืออีกครั้ง	 ตอนที่เสด็จฯ	 ไปเยี่ยมชาวเขาทางภาคเหนือ	 แล้วมี

ผู้ใหญ่บ้านชาวลีซอกราบทูลชวนให้ไปเยี่ยมบ้าน	ในหลวงก็เสด็จฯ	ไปตาม

ค�าชวน	และเสวยเหล้าที่ผู้ใหญ่บ้านรินถวายในถ้วยที่ดูไม่ค่อยสะอาดนัก
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แม้จะมีผู้คัดค้านด้วยความเป็นห่วง	 แต่พระองค์ก็รับส่ังว่า	 “ไม่เป็นไร 

แอลกอฮอล์เข้มข้น เชื้อโรคตำยหมด”

	 ความใส่ใจ	ความมเีมตตา	และท่าททีีเ่รยีบง่าย	สบายๆ	ไม่มพีธีิรตีอง

มากมายเช่นนี้เอง	ที่ท�าให้ทุกคนล้วนประทับใจเมื่อได้พบพระองค์

	 แต่กับพื้นที่ภาคใต้นั้น	ทุกอย่างดูจะต่างออกไป

	 ในหลวงทรงใส่ใจปัญหาในภาคใต้มาก	 เพราะพื้นที่นี้มีทั้งปัญหา

ความยากจน	ปัญหาทีด่นิท�ากนิ	ไปจนถงึปัญหาการสือ่สารระหว่างประชาชน

กบัหน่วยราชการ	ซึง่มทีีม่าจากวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง	ไม่ว่าจะเป็นภาษาหรอื

ศาสนา	ท�าให้คนในพืน้ทีส่ามจังหวดัชายแดนภาคใต้สมยันัน้รูส้กึว่าตนเป็น

ชาวมลายซูึง่มีวฒันธรรมใกล้เคยีงกนัมากกว่า	และเรยีกขานคนไทยในพืน้ที่

อื่นเป็นภาษายาวีว่า	คนซีแย	หรือ	คนสยาม

	 ครั้งแรกๆ	ที่เสด็จฯ	 ลงพื้นท่ีภาคใต้ในหลวงเองก็ถูกเรียกขานว่า	 

‘รายอซีแย’	หรือกษัตริย์ของชาวสยาม

	 แม้บรรยากาศที่น่ันจะเต็มไปด้วยความรู้สึกแปลกแยก	แต่ปัญหา

ความเป็นอยูข่องประชาชนเป็นเรือ่งสากลยิง่กว่าความแตกต่างทางวฒันธรรม 

ดังนั้นในก้าวแรก	 ในหลวงจึงเริ่มเปิดใจกับชาวใต้	 เพื่อขจัดค�าว่าพวกเขา 

ให้หายไป	เหลือเพียงค�าว่า	พวกเรา

	 พระองค์เริ่มด้วยขั้นตอนง่ายๆ	อย่างการคุยกัน
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	 ในหลวงโปรดฯ	ให้สร้างพระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์ขึ้นที่จังหวัด

นราธิวาส	และทรงตัดสินใจลองเรียนภาษายาวี	โดยโปรดฯ	ให้ล่ามประจ�า

พระองค์ไปซื้อพจนานุกรมไทย-มลายูมาเล่มหนึ่ง	 แล้วก็เริ่มฝึกจากค�าที่

ได้ยินล่ามแปลบ่อยๆ	อย่างเช่นค�าว่า	ซาเกะปอลอ	แปลว่า	ปวดหัว	หรือ

ปาจ๊ะ	แปลว่า	ทาก	แถมยังโปรดฯ	ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	และ

เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ	มาเรียนยาวีกันด้วย

	 แต่แค่พูดกันรู้เร่ืองอย่างเดียวคงยังไม่พอ	 ส�าหรับในหลวงแล้ว 

ความรู ้สึกใกล้ชิดกันอาจเร่ิมได้จากความเป็นคนบ้านเดียวกัน	ท�าให ้

บางครั้งพระองค์ก็เสด็จฯ	 ด้วยพระบาทไปเย่ียมเยียนพูดคุยกับชาวบ้าน 

ทีป่่วยถงึบ้าน	หรือบางครัง้กเ็สดจ็ฯ	ไปเย่ียมชาวบ้านทีม่สัยดิ	พร้อมบอกว่า

พระองค์ก็มีบ้านที่นี่เหมือนกัน	มีปัญหาอะไรก็แวะเวียนไปพูดคุยกันได้

	 เมื่อท�าความคุ้นเคยกับคนใกล้ๆ	แล้ว	พระองค์ก็ออกเดินทางไป

พบปะประชาชนในพื้นที่อ่ืนๆ	 แม้ว่าจะเป็นพ้ืนท่ีที่ล�าบากและอันตราย 

แค่ไหนพระองค์ก็จะพยายามไปให้ถึง	อย่างครั้งหนึ่งที่เสด็จฯ	 ไปอ�าเภอ

บาเจาะ	 ซึ่งเคยได้ชื่อว่าอันตรายสุดๆ	 เพราะมีโจรผู้ร้ายชุกชุมถึงขนาด 

สถานตี�ารวจยงัโดนบุก	แต่ในหลวงกย็งัเสดจ็ฯ	ไปเกอืบตลอด	แถมบางครัง้

ก็ไปกลางดึก	ไม่เกรงกลัวต่ออันตรายเลย

	 เส้นทางทีเ่สดจ็ฯ	ไปกม็สีภาพย�า่แย่ชนดิทีไ่ม่มใีครคดิว่าจะไปต่อได้	

อย่างตอนที่เสด็จฯ	ไปอ�าเภอสุคิริน	จังหวัดนราธิวาส	ระหว่างทางก็พบว่า
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สะพานข้ามแม่น�้าสายบุรีโดนน�้าท่วมพัดเสียหายหมด	 จนมีผู้กราบทูล 

ให้กลบัเพราะไปต่อไม่ได้	ครัน้ทรงวทิยุไปถามยังจุดรบัเสดจ็	เจ้าหน้าทีก่ต็อบ

กลับมาว่าตรงน้ันมีชาวบ้านมารอรับเสด็จประมาณพันคน	 ในหลวงจึง 

ตดัสนิใจให้ขบัรถลยุน�า้ทีเ่ชีย่วและสงูเกนิคร่ึงตัวรถไปยงัจดุรบัเสดจ็	จนทรง

เปียกปอนไปทั้งตัว	ด้วยคิดว่า	เมื่อชาวบ้านมารอเรา	เราก็ต้องไป

	 การยึดถือตัวเองให้น้อยลง	คิดถึงคนอื่นให้มากขึ้นอย่างนี้	 ท�าให้

ในหลวงทรงเป็นที่รักได้ไม่ยากเลย

	 นอกจากความใกล้ชิดและความทุ่มเทของในหลวงเพื่อประชาชน

ภาคใต้แล้ว	 อีกหน่ึงหัวใจส�าคัญที่ท�าให้พระองค์เปิดใจกับชาวบ้านที่นี่ 

ได้ส�าเร็จ	คือ	การยอมรับในตัวตนของเขา

	 เพื่อให้เข้าใจความแตกต่างมากขึ้น	 ในหลวงจึงทรงเริ่มศึกษา

คัมภีร์อัลกุรอาน

	 ในปี	 2505	พระองค์ทรงได้รับคัมภีร์อัลกุรอานเล่มหนึ่งจากกงสุล

ซาอุดีอาระเบีย	 ก็เกิดความคิดจะแปลเป็นภาษาไทยขึ้นมาด้วยทรงอยาก

ให้คนไทยเข้าใจความหมายของคมัภร์ีอย่างถกูต้องแม่นย�า	จงึทรงมอบหมาย

ให้จุฬาราชมนตรีแปลจากต้นฉบับภาษาอาหรับโดยตรง

	 ครัน้แปลเสรจ็	กร็บัสัง่ให้น�าไปพระราชทาน	โดยทรงย�า้ให้ราชเลขา-

ธิการห่อพระคัมภีร์ด้วยผ้าเยียรบับสวยๆ	 เพราะนี่เป็นคัมภีร์สูงสุดของ



พระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์	 ต้ังอยู่บนเขาตันหยง	 ริมทะเล	จังหวัด

นราธิวาส	 เป็นเขาเต้ียๆ	 สูงราว	 100	 ฟุต	 ที่เชิงเขามีหาดทราย	 รอบ 

พระต�าหนักฯ	 รายล้อมไปด้วย	บ้านเรือนของชาวมุสลิม	มัสยิด	 โรงเรียน	 

สถานีอนามัย	 รวมไปถึงศูนย ์ทดลองเกษตร	 เดิมพื้นที่ส ่วนหนึ่งของ 

พระต�าหนักฯ	 เป็นสุสานของชาวมุสลิม	 ซึ่งพอสร้างเสร็จก็โปรดให้รักษา 

พื้นที่เอาไว้	 โดยรับสั่งให้ปลูกต้นเฟื่องฟ้าเป็นแนวเพื่อแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน	

เวลาทีใ่นหลวงเสดจ็ฯ	กจ็ะทรงเรยีกชาวบ้านเขาตนัหยงทัง้หมดมาท�าบญุอทุศิ

ส่วนกุศลให้ผู้ที่อยู่ในกุโบร์
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ศาสนา	 ที่แม้แต่ชาวมุสลิมเองก็ต้องช�าระร่างกายให้สะอาดปราศจาก 

สิ่งอันเป็นมลทินเสียก่อนจึงจะสัมผัสได้

	 จะเห็นได้ว่าทรงพิถีพิถันกับรายละเอียดแม้จะไม่ใช่ศาสนาที่ทรง

ยึดถือก็ตาม	 สิ่งนี้แสดงถึงความใส่ใจ	 อีกทั้งยังเป็นการให้เกียรติซึ่งกัน 

และกันอีกด้วย

 ทนีี	้เมือ่เข้าถงึใจประชาชนได้แล้วได้เวลาลงมอืแก้ปัญหาเสยีที

ป่าพรุ	คือตัวการส�าคัญของเรื่องนี้

	 ในจังหวัดนราธิวาส	 มีพื้นที่ป่าพรุอยู่ถึงสามแสนไร่	 จากจ�านวน

ประมาณสี่แสนไร่ท่ัวประเทศ	ด้วยความท่ีป่าพรุเป็นแอ่งน�้าขังธรรมชาต	ิ

ท�าให้ประชาชนท่ีน่ีมีท่ีดินส�าหรับเพาะปลูกท�ามาหากินไม่เพียงพอต่อ 

ความต้องการ

	 ในหลวงจึงทรงคิดว่า	 หากจัดการน�้าในพรุได้ชาวบ้านก็จะมีพื้นที่

ปลูกข้าวเพิ่มขึ้น

	 เมื่อศึกษาไประยะหน่ึง	พระองค์ก็ทรงพบว่านอกจากเรื่องน�้าท่วม

แล้ว	 สภาพดินที่เป็นกรดจัดของนราธิวาสก็ท�าให้ดินเปรี้ยวจนปลูกพืช 

ไม่ขึ้น	 พระองค์จึงทรงสร้างพื้นที่ทดลองแก้ป ัญหาดินเปรี้ยวขึ้นที ่

ศนูย์ศกึษาฯ	พกิลุทอง	มกีารลงส�ารวจพืน้ทีท่ีม่ปัีญหาหนกัเช่น	บ้านโคกอฐิ-

โคกใน	 ที่เดินทางไปล�าบากเพราะเป็นเกาะในป่าพรุ	 แต่ก็ประทับเรือ	 



ข้อมูลจากกองส�ารวจดิน	 กรมพัฒนาที่ดิน	 เมื่อปี	 2525	
รายงานว่า	 ป่าพรุทั่วประเทศมี	 400,000	 ไร่	 พบในจังหวัด
นราธิวาส	 283,350	 ไร่	 นครศรีธรรมราช	 76,875	 ไร่	 ชุมพร	 
16,900	ไร่	สงขลา	5,545	ไร่	พัทลุง	2,786	ไร่	ปัตตานี	1,127	ไร่	
และตราด	11,980	ไร่	ส่วนจังหวดัทีพ่บเลก็น้อย	ได้แก่	สรุาษฎร์ธานี 
ตรัง	กระบี่	สตูล	ระยอง	จันทบุรี	เชียงใหม่	(อ.พร้าว)	และจังหวัด
ชายทะเลอื่น	ๆ
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และมีชาวบ้านช่วยกันเข็นเรือเข้าไปถึงหมู่บ้าน	บางครั้งก็ถึงขั้นลุยลงไป 

ในพรุลึกถึงเอวเพื่อให้รู้สภาพป่าพรุ	 กระทั่งทรงชิมน�้าในนั้นเพื่อทดสอบ

ความเปรี้ยวของดิน

	 ทรงทุม่เทท้ังแรงกายแรงใจ	เพือ่ให้ชวีติชาวบ้านทีน่ัน่ด�าเนินไปอย่าง

เป็นปกติสุขให้ได้

	 จนวันหนึ่งก็ถึงเวลาที่จะน�าผลการทดลองไปใช้ในพื้นที่จริงที่บ้าน

โคกอฐิ-โคกใน	กป็รากฏว่าได้ผลดเีกินคาด	พระองค์มคีวามสขุอย่างย่ิงเมือ่

ได้เหน็ภาพทุ่งนาเหลอืงอร่าม	ถงึกบัตรสัว่า	“เรำเคยมำโคกอฐิ-โคกใน ตรงนัน้

ท�ำนำได้แค่ 5 ถัง 10 ถัง แต่ตอนนี้ได้ถึง 40-50 ถัง อันนี้สิเป็นชัยชนะ”

 เพราะนอกจากชาวบ้านจะไม่ต้องซือ้ข้าวกนิแล้ว	วนันีย้งัสามารถ

ขายข้าวได้อีกด้วย

	 ตลอดเวลาหลายสิบปีที่ในหลวงทรงเข้ามาทุ่มเทช่วยแก้ไขปัญหา

ของชาวบ้านในภาคใต้	 หลายๆ	อย่างก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น	 จากเดิม 

ทีไ่ม่มีอะไรเลย	แต่วนันีก้ลบัมทีัง้	โรงพยาบาล	โรงเรียน	แหล่งน�า้	ทีเ่พาะปลกู 

ถนน	กระแสไฟฟ้า	และอื่นๆ	อีกมาก

	 เช่นเดียวกับความรู้สึกของผู้คนที่เปลี่ยนไป	อย่างเมื่อครั้งที่เสด็จฯ	

กลบัจากอ�าเภอเบตง	จงัหวดัยะลา	ซึง่เป็นทางทีล่�าบากมากเพราะเป็นภูเขา
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และมีหลุมบ่อตลอดทาง	 และระหว่างเดินทางฟ้าก็เริ่มมืดลงเรื่อยๆ	 

จนดูเป็นอันตรายต่อการเดินทาง

	 เมื่อชาวบ้านในบริเวณน้ันได้ข่าวก็รีบเดินทางมาเฝ้าฯ	 ทันที	 

โดยแต่ละคนน�าตะเกียงและเทียนมาจุดให้เกิดแสงไฟส่องสว่างเป็น 

ทางเสด็จฯ	

	 ในหลวงและสมเด็จพระราชินีเห็นดังน้ันก็ทรงแวะลงมาทักทาย 

พูดคุยกับชาวบ้าน	 ขบวนเสด็จฯ	 จึงเคลื่อนที่ไปได้ช้ามาก	 กว่าทั้งสอง 

พระองค์จะถงึพระต�าหนกักเ็ป็นเวลาตห้ีาครึง่ของวนัรุง่ขึน้	ใช้เวลาเดนิทาง 

ทั้งสิ้นยาวนานกว่า	12	ชั่วโมง

	 แม้จะเป็นเส้นทางสายเดิม	 แต่วันนี้ความรู้สึกของประชาชนที่นี่ 

กลับต่างออกไป	 เพราะในหลวงทรงเข้ามาเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของ 

คนไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปอย่างสิ้นเชิง

	 ทุกๆ	 เดือนกันยายนของเมื่อหลายสิบปีก่อนจะเป็นช่วงเวลาที่ 

ชาวบ้านที่นี่รอคอย	 เพราะน่ันคือเวลาที่ในหลวงจะเสด็จฯ	 มาประทับ 

ที่ภาคใต้	

	 ค�าพูด	‘รายอซีแย’	ที่เคยติดปากคนในพื้นที่	ก็เปลี่ยนไปกลายเป็น

ค�าว่า	‘รายอกีตอ’	

	 ที่แปลว่า	‘กษัตริย์ของเรา’





�  ยอมรับในความต่าง
 			แตกต่างกันเป็นเรื่องธรรมชาติ	ถ้ายอมรับในตัวเขาได้	เขาก็ยอมรับ

				ในตัวเราเช่นกัน

� 	ใจเขาเป็นหลัก	ใจเราเป็นรอง
				คิดถึงใจคนอื่นให้มากกว่าตัวเราเอง	แล้วใครจะไม่รักเราได้ลงคอ

KEYS OF SUCCESS
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ลงทุนกับสิง่ทีม่ีค่าทีสุ่ด
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	 สิ่งที่มีค่ามากที่สุดส�าหรับประเทศนี้คืออะไร?

	 เชื่อว่าแต่ละคนคงใช้เวลาคิดกันนานหน่อย	 เพราะค�าตอบที่นึกได้

อาจไม่ใช่สิ่งที่มีค่าที่สุดส�าหรับทุกคนในประเทศจริงๆ

	 แต่ส�าหรับในหลวงแล้ว	ค�าตอบของค�าถามนี้คือ	น�้า

	 ด้วยความทีน่�า้เป็นทรพัยากรจ�าเป็นทีต้่องใช้กบัทกุกจิกรรมของชวีติ	

ตั้งแต่การอุปโภคบริโภคในครัวเรือน	ไปจนถึงการใช้งานในภาคธุรกิจ	เช่น

ร้านค้าหรืออุตสาหกรรม	 และโดยเฉพาะอย่างย่ิง	 ในภาคการเกษตรที ่

เรียกว่าขาดไม่ได้	 หากเปรียบประเทศเป็นบริษัท	น�้าก็คงไม่ต่างอะไรจาก

เงินทุนที่คอยหล่อเลี้ยงธุรกิจส่วนต่างๆ	ให้เดินหน้าต่อไปได้

 แต่แน่นอนว่าทรัพยากรบนโลกนี้มีอยู่อย่างจ�ากัด	น�้าที่เราม ี

ก็ต้องการการลงทุนและบริหารจัดการไม่ต่างจากเม็ดเงินในธุรกิจ
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	 ปัญหาของน�้าน้ันไม่ใช่เร่ืองก�าไรขาดทุนเหมือนกับตัวเงิน	 แต่คือ 

การจัดสรรให้ในแต่ละพื้นที่มีน�้าอย่างพอดี	 เพราะจากการไปเย่ียมเยียน

ประชาชนหลายพ้ืนที่	 ในหลวงพบว่าความไม่สมดุลของน�้าคือปัญหาหลัก

ทีส่่งผลต่อวถิชีวีติและความเป็นอยูข่องประชาชนอย่างมาก	พืน้ทีบ่างแห่ง

ทีน่�า้ขาดดลุกจ็ะแห้งแล้ง	แต่บางแห่งมนี�า้เกนิดลุกเ็กดิอทุกภยั	หรอืบางพ้ืนที่

ก็เจอทั้งปัญหาน�้าขาดดุลจนแล้ง	 และเกินดุลจนท่วมสลับกันไปมาอย่าง 

น่าอัศจรรย์

	 โครงการจัดการน�้าจึงถือก�าเนิดขึ้น	โดยเริ่มต้นครั้งแรกในสถานที่ที่

คงไม่มีใครนกึว่าจะมีปัญหาขาดแคลนน�า้	อย่างทีบ้่านเขาเต่า	อ�าเภอหวัหนิ	

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	 เมื่อพูดถึงพื้นที่ขาดแคลนน�้า	 หลายคนคงนึกถึงภาคอีสานกัน 

เป็นอันดับแรก	ด้วยภาพจ�าที่เป็นพ้ืนดินแตกระแหงสุดแห้งแล้ง	 แต่ความ

เป็นจรงิแล้วปัญหานีม้อียู่ในทกุภมูภิาคของประเทศ	เพราะการขาดแคลนน�า้

นัน้ไม่ได้หมายความเฉพาะแค่ความแห้งแล้ง	แต่ยงัรวมไปถงึภาวะทีน่�า้เคม็

ไหลเข้ามาแทนที่น�้าจืดจนไม่สามารถน�าน�้าไปใช้งานได้อีกด้วย

สมดุล
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	 ชาวบ้านเขาเต่าก็ประสบปัญหาน�า้ขาดแคลนจากน�า้ทะเลหนุนแบบนี้ 

จนต้องเดนิหาบน�า้จดืมาจากพืน้ทีท่ีห่่างไกลออกไปเพือ่น�ามาใช้ในหมูบ้่าน

	 ในหลวงมีโอกาสขับรถแวะเวยีนไปทีน่ีอ่ยูเ่สมอ	ด้วยความทีอ่ยูใ่กล้

กับวังไกลกังวล	จึงมีพระราชด�าริว่าจะสร้างอ่างเก็บน�้าเขาเต่าขึ้น	ด้วยการ

สร้างคันดินเพื่อกั้นน�้าทะเลไม่ให้ไหลเข้ามาในคลองน�้าจืด	และยังสามารถ

เก็บน�้าฝนเอาไว้ใช้ได้อีกด้วย	

	 แต่อธิบดีกรมชลประทานในขณะนั้นไม่เห็นด้วย	 เพราะมองว่า

สดุท้ายแล้วน�า้ทีก่กัเกบ็ไว้จะกลายเป็นน�า้กร่อย	ใช้ประโยชน์ไม่ได้	จงึเสนอ

โครงการสร้างเขื่อนที่ใช้งบประมาณหนึ่งล้านบาทแทน

	 แต่ในหลวงทรงตัดสินใจท�าตามวิธีของพระองค์	 โดยพระราชทาน

เงินส่วนพระองค์หกหมื่นบาท	และรับสั่งว่า	 “หกหม่ืนบำทก็ถือว่ำไม่น้อย 

แต่ถ้ำท�ำได้ประโยชน์ดี ก็นับว่ำเป็นประโยชน์มหำศำล ถ้ำท�ำแล้วก็ไม่ได้

ประโยชน์ ก็ยังไม่เสียหำยมำกนัก และเงินงบประมำณไม่ได้เสียเลย” 

	 และกค็งเหมอืนนกัลงทุนหน้าใหม่ทีย่งัขาดประสบการณ์	เพราะเมือ่

ใช้การไปสักพักน�้าในอ่างเก็บน�้าก็กลายเป็นน�้ากร่อยจริงๆ	อย่างท่ีอธิบดี
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กรมชลฯ	พดู	สดุท้ายพระองค์ก็ต้องให้กรมชลประทานเข้ามาช่วยปรบัปรงุ	

และสร้างอ่างเกบ็น�า้แห่งใหม่ตัง้อยูไ่กลออกไปจากหมูบ้่าน	เพือ่ให้ส่งน�า้จดื

กลบัมา	ส่วนอ่างเกบ็น�า้เขาเต่ากใ็ช้เป็นท่ีเล้ียงปลาในกระชงัของชาวบ้านแทน 

	 แม้โครงการอ่างเก็บน�้าเขาเต่าจะไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร	

แต่กถ็อืเป็นจดุเริม่ต้นและบทเรยีนส�าคญัทีจ่ะน�าไปสูโ่ครงการอืน่ๆ	ในอนาคต

	 หลงัจากนัน้ในหลวงกท็รงศกึษาการท�าชลประทานมากขึน้	ทัง้เรยีนรู้

จากเจ้าหน้าทีช่ลประทานทีต่ามเสดจ็	ศกึษาจากตวัอย่างทัง้ในและต่างประเทศ 

หรือถ้ามีจุดไหนที่ทรงเสนอแล้วเจ้าหน้าที่ชลประทานทักท้วงก็จะรับฟัง	 

ซึ่งทั้งหมดนี้ท�าให้ท่านช�านาญเรื่องการจัดสรรน�้ามากขึ้นเรื่อยๆ
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	 หนึง่ในหลกัการส�าคัญทีใ่นหลวงทรงยดึถอืเม่ือพดูถงึการจดัสรรน�า้

ก็คือ	ความคุ้มค่า

	 เพราะเงินท่ีจะใช้นัน้เป็นงบประมาณของประเทศ	ดงันัน้เวลาทีใ่คร

มากราบทูลขอให้ทรงสร้างอ่างเก็บน�้าหรือเข่ือนพระองค์จะทรงซักถาม 

โดยละเอียด	 ว่าสร้างแล้วจะเลี้ยงไร่นาไปได้นานแค่ไหน	สามารถเพิ่ม

ผลผลติได้มากน้อยเพยีงใด	พร้อมกนันัน้กท็รงท�าแผนทัง้ระยะสัน้และยาว	

เพื่อให้จัดการน�้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

	 ซ่ึงหากพจิารณาแล้วพบว่าคุม้ค่า	ในหลวงจะทรงรบีลงมือทนัท	ี

ไม่มีรอช้า

	 นัน่เพราะค่าเสยีโอกาสคอือกีหนึง่ปัจจยัความคุม้ค่าทีท่รงพจิารณา

	 เราจะเหน็ว่าแม้บางโครงการจะต้องใช้เงนิลงทุนจ�านวนมาก	และอาจ

มมีลูค่าสงู	หากเทยีบกบัการท�าประกวดราคา	ทีอ่าจต้องใช้เวลาด�าเนนิการ

นานกว่าแต่ได้โครงการที่งบประมาณไม่สูงเท่า	 ในหลวงก็จะทรงเลือกทาง

ที่คุ้มค่า	ไม่ใช่ในทางตัวเลข	แต่คือคุ้มค่ากับความสุขของประชาชน

คุ้มค่า
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	 เพราะถ้าเลือกประกวดราคา	 เราอาจได้โครงการที่ราคาถูกกว่า	 

แต่กต้็องใช้เวลา	แล้วในเมือ่ปัญหายงัด�าเนินอยู	่รฐับาลกต้็องจ่ายค่าเยยีวยา

ให้ชาวบ้านที่ประสบภัย	รวมทั้งความทุกข์ของประชาชนก็จะด�าเนินไปอีก

หนึ่งหรือสองปี	จนกว่าการประกวดราคาจะสิ้นสุด

	 นั่นท�าให้ชาวบ้านเสียโอกาสที่จะมีความสุข

	 แต่ถ้าเรายอมจ่ายแพง	แม้จะขาดทุนในปีแรก	แต่เรากจ็ะได้ก�าไรคนื

กลับมาเป็นความสุขของประชาชน

	 ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดคือโครงการสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	

	 สมัยก่อนชาวบ้านบริเวณลุ่มแม่น�้าป่าสักมักประสบปัญหาเรื่อง

การเกษตร	พอถึงหน้าน�้า	 น�้าก็มามาก	 แต่พอถึงหน้าแล้งก็แล้งสุดขีด	

ในหลวงจึงสั่งการไปยังกรมชลประทานให้หาทางแก้ปัญหา	ด้วยการสร้าง

เขือ่นขนาดใหญ่	เพือ่กกัเกบ็และระบายน�า้	แม้จะต้องใช้งบประมาณในการด�าเนนิการ

ร่วมสองหมื่นล้าน	แต่ถ้าเทียบกับความเสียหายและค่าเยียวยาปีละเกือบ 

หมื่นล้านแล้วก็ถือว่าคุ้มค่า
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 แต่กับบางโครงการ	พระองค์ก็แทบไม่ต้องใช้งบประมาณเลย	

เพียงแค่ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ตัวเองมีอยู่มาบริหารจัดการให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดก็เพียงพอ

	 อาทิการสร้างฝายชะลอน�้า	หรือ	 check	 dam	ที่เป็นส่วนส�าคัญ 

ในการฟื้นฟูป่าของในหลวง

	 หลักการของการฟื้นคุณภาพป่าคือต้องสร้างความชุ่มชื้นแก่พื้นที่ 

ให้มากทีส่ดุ	ในหลวงจงึให้เจ้าหน้าทีห่าร่องห้วยต่างๆ	แล้วสร้างอ่างเกบ็น�า้

เลก็ๆ	ไว้เหนอืร่องห้วยเหล่านี	้จากนัน้กส็ร้างฝายชะลอน�า้เพือ่กกัน�า้ไว้เป็น

ชั้นๆ	แบบง่ายๆ	ด้วยวัสดุที่หาได้แถวนั้น	ไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้	ก้อนหิน	ฯลฯ

เมื่อน�้าไหลช้าลงเพราะถูกอ่างเก็บน�้าและฝายกักไว้	ก็ท�าให้น�้าซึมลงในดิน

มากขึ้น	ความชุ่มชื้นก็กลับมา	ป่าก็ฟื้นคืน

	 นอกจากนั้นฝายที่สร้างง่ายๆ	นี้ก็ยังช่วยกักให้เมล็ดพันธุ์พืชมาติด	

จนหยัง่รากเตบิโตเป็นต้นใหญ่ได้อีกด้วย	ครัน้พอมป่ีามนี�า้	ทัง้ป่ากก็ลายเป็น

พื้นที่ช่วยเก็บน�้า	 เรียกได้ว่าในหลวงใช้กลไกธรรมชาติให้ท�างานโดยแทบ 

ไม่ต้องลงงบประมาณหรือลงแรงมากมายอะไรเลย
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	 หรือใครจะคิดว่าปัญหาน�้าเสียจะแก้ได้ด้วยเครื่องมือง่ายๆ	อย่าง

ผักตบชวา

	 เร่ืองก็คือ	 ตอนนั้นน�้าในบึงมักกะสันที่มีพื้นที่ประมาณ	103	 ไร	่ 

เกดิเน่าเสยีแทบท้ังหมด	ก่อให้เกดิความเดอืดร้อนตามมาอกีมาก	ด้วยความ

ที่น�้าในบึงนี้จะไหลลงสู่คลองลาดพร้าวและกระจายไปทั่วเมือง

	 ในหลวงทรงเข้ามาดูแลปัญหาน้ีและพบว่าผักตบชวา	 วัชพืชที่ไม่มี

ใครเหน็ค่า	มีคณุสมบตัช่ิวยกรองน�า้และดูดซบัความสกปรกออกจากน�า้ได้	

หลงัจากทดลองกับบ่อน�า้ทิง้ทีส่วนจติรลดาจนเหน็ผลว่าท�าได้จรงิ	พระองค์

ก็น�าไอเดียนี้ไปด�าเนินการ

	 วิธีการก็คือ	พอน�าผักตบชวาไปลงน�้าที่บึงมักกะสัน	ผ่านไป	40	วัน	

ผักตบจะขยายพันธุ์เป็นสามเท่า	ให้น�าไม้ไผ่มากั้นเป็นคอกผักตบชวา	แล้ว

ผักตบจะท�าหน้าที่ดูดซับความสกปรกออกจากน�้าเอง	จากนั้นทุกๆ	สิบวัน	

จะต้องดึงต้นแก่ออกไปทิ้งท�าปุ๋ย	เพื่อให้ต้นใหม่ขึ้นมาดูดซับต่อ	และให้กอ

ผักตบไม่หนาแน่นเกินจนแสงแดดส่องไม่ถึงใต้น�้า
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	 พอทดลองแบบน้ีไปได้สักระยะก็ปรากฏว่าน�้าในบึงมักกะสันเริ่ม 

ใสขึ้น	เริ่มมีปลามาอาศัยอยู่	รวมทั้งมีพืชพันธุ์อื่นๆ	เจริญเติบโต	ทั้งผักบุ้ง	

ผกักระเฉด	เหน็ดงันีใ้นหลวงกโ็ปรดฯ	ให้น�าเครือ่งพ่นอากาศเข้ามาช่วยเตมิ

ออกซเิจนในน�า้	ผลคอื	น�า้สะอาดขึน้แบบไม่ต้องสร้างโรงงานบ�าบดัน�า้เสยี	

มูลค่ากว่าสองร้อยล้านบาทเลย

	 จะเหน็ว่าความคุม้ค่าทีใ่นหลวงทรงค�านงึถงึ	ไม่ใช่การใช้งบประมาณ

ทุ่มลงไปเพื่อแก้ปัญหา	 หรือประหยัดเงินลงทุนเสียจนอัตคัด	 แต่คือ 

การพจิารณาความเหมาะสม	น�าปัจจยัต่างๆ	มาชัง่	ตวง	วดั	ถ้าโปรเจกต์ใด

ต้องการงบมากก็ทุ่มมาก	โปรเจกต์ใดมีต้นทุนดีอยู่แล้วก็จัดสรรให้ดี

 นั่นจึงเรียกว่าความคุ้มค่า
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	 ถ้าในเมื่อประเทศไทยมีพ้ืนที่ที่ทั้งแห้งแล้งและน�้าท่วม	 แล้วท�าไม

เราถึงไม่เก็บน�้าที่เคยท่วมเอาไว้ใช้ตอนหน้าแล้งซะเลยล่ะ

	 จากแรงบันดาลใจเมื่อครั้งทรงพระเยาว์	 ที่ในหลวงทรงสังเกต 

การเคีย้วอาหารของลงิ	ว่าถ้าเราส่งกล้วยให้	ลงิจะรบีปอกเปลอืกเอากล้วย

นัน้เข้าปากไปเกบ็ไว้ในกระพุง้แก้มจนเตม็	แล้วค่อยทยอยเอาออกมาเค้ียว

และกลืนทีหลัง

	 แล้วโครงการแก้มลิงก็ถือก�าเนิดขึ้น

	 โดยใช้หลกัการเดยีวกับการเกบ็อาหารของลิงกค็อื	เราจะสร้างพืน้ที่

เก็บกักน�้าไว้ตามจุดต่างๆ	 เมื่อน�้าหลากเราก็ผันน�้าเข้าพื้นที่เพื่อป้องกัน 

น�า้ท่วม	และเมือ่น�า้แล้งกส็ามารถน�าน�า้ทีเ่กบ็ไว้มาใช้ได้	หรอือาจใช้ระบาย

ลงในคูคลองเพื่อท�าให้น�้าเน่าเสียเจือจางลงก็ได้

	 เรียกว่าเพียงโครงการเดียวก็สามารถบริหารจัดการน�้าได้ครบวงจร

	 หน่ึงในแก้มลงิทีเ่ป็นตวัอย่างได้ชดัเจน	คอืทีทุ่ง่มะขามหย่อง	จงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา	ด้วยความที่อยุธยาเป็นเมืองอุตสาหกรรม	เต็มไปด้วย

ครบวงจร
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โรงงานน้อยใหญ่	 ถ้าเกิดน�้าท่วมขึ้นมาจะเสียหายเป็นมูลค่านับหมื่นล้าน

บาท	ในช่วงนัน้เพิง่มกีารก่อสร้างทุง่มะขามหย่องเป็นสวนสาธารณะใหม่ๆ	

ปลูกต้นไม้สวยๆ	ไว้เต็มไปหมด	

	 ในช่วงปี	 2538	 เกิดอุทกภัยขึ้นที่อยุธยา	 แต่ด้วยความที่ราชการ 

เห็นว่าสวนสาธารณะทุ่งมะขามหย่องเป็นโครงการของสมเด็จพระราชิน	ี

เลยพยายามกันไม่ให้น�้าท่วมสวนน้ี	 จนในหลวงต้องรับส่ังผ่านไปยังผู้ว่า

ราชการจงัหวดัว่าให้ใช้พืน้ทีทุ่ง่มะขามหย่องเป็นแก้มลงิ	ส่วนต้นไม้ดอกไม้

ที่เสียหายนั้นพระองค์จะทรงไปขอโทษสมเด็จพระราชินีเอง

	 เรียกได้ว่าโครงการแก้มลิงเป็นการบริหารจัดการน�า้แบบครบวงจร	

เพราะเม่ือน�า้มามาก	กผ็นัน�า้เข้าสูพ่ืน้ท่ีรบัน�า้แก้มลงิเพ่ือป้องกนัน�า้ท่วมได้	

และเมื่อน�้าแล้ง	 เราก็สามารถน�าน�้าที่กักเก็บไว้	 มาหล่อเล้ียงพื้นที่ให้มี 

ชีวิตชีวาต่อไปได้

	 ความจรงิแล้วในหลวงยงัทรงลงทนุในโครงการทีเ่กีย่วกบัน�า้อีกมาก	

พูดได้เต็มปากว่าพระองค์ลงทุนกับน�้ามากกว่าโครงการด้านอื่นๆ	อย่าง
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เห็นได้ชัด	 เพราะทรงเห็นว่าหากทรัพยากรน�้าถูกจัดสรรได้ดี	ประเทศก็จะ

มีก�าไรมหาศาลอย่างแน่นอน	

	 ซึง่ก�าไรและผลตอบแทนทีไ่ด้ไม่ได้หมายความเพยีงแค่ตวัเลขเท่านัน้

	 แต่มนัรวมถงึความสุขทีเ่กดิขึน้จากความกนิดอียูด่ขีองประชาชน

ชาวไทยด้วยนั่นเอง







�  เรียนรู้จากข้อผิดพลาด
 			ความผิดพลาดไม่ใช่ความล้มเหลว	แต่เป็นพื้นฐานส�าหรับเรียนรู้

� 	ลงทุนแบบมองอนาคต
				การลงทุนที่ตั้งเป้าหมายระยะยาว	อาจขาดทุนในช่วงแรก	แต่ผลก�าไร								

				มหาศาลจะรออยู่ในอนาคต

� 	คิดให้ครบวงจร
				มองปัญหาให้รอบด้าน	เพื่อแก้ปัญหาแบบรวบยอด

KEYS OF SUCCESS



05



แย่แค่ไหนก็กลับมาดีได้
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	 “มาอีกแล้ว	แบดแลนด์”
	 เป็นค�าพดูตดิปากของในหลวง	เวลาทีม่ผีูถ้วายทีด่นิแย่ๆ	ให้พระองค์
	 แบดแลนด์	(badland)	ไม่ได้เกีย่วอะไรกับแบทแมน	และไม่ได้หมายถงึ	
ทีด่นิทีไ่ม่มีมูลค่า	ทีด่นิท่ีรกรงุรงั	หรอืพ้ืนทีท่ีเ่ตม็ไปด้วยอนัตราย	แต่หมายถงึ 
ที่ดินที่ตัวดินมีคุณภาพแย่จนไม่สามารถปลูกอะไรได้	 ซึ่งมีอยู ่มากใน
ประเทศไทย
	 ค�าพูดที่ว่าในน�้ามีปลา	 ในนามีข้าว	ที่เปรียบเปรยให้เห็นภาพว่า
ประเทศไทยช่างอุดมสมบูรณ์น้ัน	 เป็นเร่ืองไม่จริง	 เพราะจากการส�ารวจ
สภาพดินระหว่างประเทศไทย	เมียนมา	มาเลเซีย	และเวียดนาม	พบว่าดิน
ของไทยมีคุณภาพต�่ากว่าชาติอื่นมาก
	 ในหลวงก็ทรงทราบเร่ืองน้ีดี	 เพราะหลายครั้งที่มีผู ้ถวายที่ดิน 
ให้พระองค์	ก็ล้วนแล้วแต่เป็นดินสภาพแย่	ที่ผู้ถวายคิดว่าถ้าหากในหลวง
ทรงเอาไปสร้างวัง	ก็น่าจะท�าให้พื้นที่โดยรอบมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นแน่นอน	
	 แต่ในหลวงกลับเห็นต่าง	 ด้วยคิดว่าการสร้างพระราชวังบนที่ดิน 
ผืนนั้นคงไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น
	 การท�าให้ผืนดินนี้กลับมาใช้การได้อีกครั้งต่างหากคือค�าตอบ
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	 จุดเริ่มแรกของการต่อสู้ระหว่างพระองค์กับดินคือที่เขาเต่า	

	 พื้นที่ซึ่งครอบครองดินที่เลวที่สุดในโลกเอาไว้

	 เรื่องเริ่มขึ้นเมื่อปี	 2506	 ในตอนนั้นในหลวงทรงริเริ่มโครงการ 

อ่างเกบ็น�า้ท่ีเขาเต่า	ประจวบเหมาะกับที	่ดร.แฟรงค์	อาร์	มอร์แมน	ผูเ้ช่ียวชาญ

เรือ่งดนิระดบัโลกเดนิทางมายงัประเทศไทยพอด	ีและได้มโีอกาสมาเข้าเฝ้าฯ

	 เม่ือ	ดร.มอร์แมน	เจาะดินตรวจด	ูกพ็บว่าดนิทีเ่ขาเต่าแย่มาก	มสีภาพ

เป็นกรดจัด	เรียกว่าดินเปรี้ยวจัด	หรือดินกรดก�ามะถัน	(Acid	sulfate	soils)	

เกิดจากตะกอนน�้าทะเลหรือตะกอนน�้ากร่อย	ท�าให้ความอุดมสมบูรณ์ต�่า	

ขาดสารอาหารส�าหรบัพชื	ใช้เพาะปลกูไม่ได้	ชาวฮอลแลนด์เรยีกดินแบบนี้

ว่า	แคต-เคลย์	(cat-clays)	ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นดินที่น�าความโชคร้ายมาให้

	 สรุปว่าในวนันัน้	ดร.มอร์แมน	กอ็ธบิายให้ในหลวงทราบความแตกต่าง

ระหว่างดินประเภทต่างๆ	จนพระองค์รู้จักดินมากขึ้นและเกิดสนพระทัย 

ในศาสตร์ของดิน

ร้ายก็รับ
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	 ปัญหาดินเป็นเรื่องใหญ่	 เพราะผืนดินเป็นทรัพยากรที่มีจ�ากัดเสีย

ยิ่งกว่าน�้าซะอีก

	 ถงึตรงนีเ้ราขอเปรยีบเทยีบให้เหน็ภาพ	สมมตใิห้มีห้องอยูห้่องหนึง่

ที่มีน�้าขังเจิ่งนองอยู่ครึ่งห้อง

	 ทุกคนในห้องต่างก็พยายามเลี่ยงไม่เหยียบพื้นที่เจิ่งน�้านั้น	แต่เมื่อ

มีคนเดินเข้ามาในห้องเยอะเข้า	 ก็จะต้องมีคนลงไปยืนย�่าอยู่ตรงบริเวณ 

น�้าขังอย่างแน่นอน	 ไม่ว่าเราจะพยายามแบ่งปันพื้นที่หรือยืนกันอย่าง 

เบียดเสียดยัดเยียดแค่ไหน	

	 ก็เหมือนกับสถานการณ์ของประเทศไทย	ตัวห้องคือพ้ืนที่ทั้งหมด

ของประเทศ	พืน้ทีน่�า้ขงัคอืแบดแลนด์	ส่วนคนกค็อืประชากรของไทยทีเ่พิม่

มากขึ้นทุกวัน

	 จากข้อมลูเราจะพบว่าประเทศไทยนัน้มทีีด่นิอยู	่312	ล้านไร่เท่านัน้	

ไม่มีทางเพิ่มขึ้นได้	สวนทางกับจ�านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	ในหลวง
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ทรงมองเห็นว่าสักวันหนึ่งก็ต้องมีคนใช้สอยพื้นที่แบดแลนด์เหล่านี้อยู่ด	ี

ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้	 พระองค์จึงทรงคิดหาทางปลุกปล�้าปรับปรุงพื้นที ่

เหล่านี้ให้กลับมาใช้เพาะปลูกได้อีกครั้งเพื่อประชาชนในอนาคต

	 ครั้นปี	2520	มีผู้ถวายที่ดินบริเวณเขาหินซ้อน	จังหวัดฉะเชิงเทรา	

เพื่อให้ในหลวงใช้สร้างพระต�าหนัก	 ซึ่งเมื่อได้ลองศึกษาดูพระองค์ก็ทรง 

พบว่าทีด่นิตรงนีท้รดุโทรมอย่างหนกั	ป่าถกูโค่นหมดเพือ่ปลูกข้าวโพดและ

มันส�าปะหลังซ�้าๆ	จนดินเสื่อมสภาพแทบไม่เหลือดี	กลายเป็นดินจืดและ

ดนิทราย	หลงัจากทรงพนิจิพจิารณาอยูส่องปี	ในหลวงกต็ดัสินใจถามผูท่ี้มา

ถวายว่าจะขอเปลี่ยนที่ดินตรงน้ีเป็นสถานที่ส�าหรับศึกษาเรื่องการเกษตร

แทนได้ไหม

	 เมื่อผู้ถวายไม่ปฏิเสธ	พระองค์จึงโปรดให้สร้างศูนย์ศึกษาพัฒนา 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริขึ้นที่นี่เป็นแห่งแรกของประเทศ
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	 แม้จะมผีูท้ดัทานเป็นจ�านวนมากว่าท�าโครงการดินนัน้ไม่คุม้	เพราะ

ดินที่นี่ไม่ดี	 แต่ในหลวงก็ทรงอธิบายว่า “หำกบอกว่ำที่นี่ดินไม่ดี ไม่ช่วย 

ไม่ท�ำ ลงท้ำยประเทศไทยทั้งประเทศจะกลำยเป็นทะเลทรำยหมด”

	 เพราะดินมีจ�ากัด	ถ้าไม่หาทางพัฒนาดิน	แล้วสุดท้ายเราจะหนีไป

อยู่ที่ไหนได้

	 หนทางการแก้ปัญหาอาจเริม่ต้นได้ด้วยการยอมรบัในความเลวร้าย

ที่เรามี
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	 เมื่อยอมรับได้แล้ว	ก้าวต่อไปคือการปรับปรุง

	 ดินในประเทศไทยเต็มไปด้วยปัญหา	 ไม่ว่าจะเป็นสภาพดินเค็ม	 

ดินจืด	 ดินทราย	 ดินดาน	 เป็นต้น	 แต่ดินเปร้ียวเป็นปัญหาดินที่คนไทย

ประสบกันอย่างหนักหน่วง

	 ในหลวงเองกท็รงตระหนกัในเรือ่งนีด้	ีด้วยความทีท่รงมีพระต�าหนกั

ที่นราธิวาส	ที่ดินแถบนั้นล้วนแล้วแต่เป็นดินพรุ	 คือดินในป่าพรุที่มีน�้าขัง	

เกิดจากการทับถมของซากพืชหนา	40	ซม.	ขึ้นไป	สภาพดินเป็นสีน�้าตาล

แดงเข้มหรือคล�้า	เมื่อสูบน�้าออกเพื่อท�าการเพาะปลูก	ดินจะยุบตัวลงมาก	

น�้าหนักเบา	จนพืชไม่สามารถตั้งล�าต้นตรงอยู่ได้	อีกทั้งยังมีความเป็นกรด

สูงจนเปรี้ยวจัดจากก�ามะถัน	ท�าให้เพาะปลูกอะไรไม่ได้เลย	

	 ในหลวงจึงโปรดฯ	 ให้ศึกษาวิจัยเร่ืองดินเปรี้ยวอย่างจริงจัง	ทรง 

เริ่มต้นโครงการพิกุลทองใกล้ๆ	พระต�าหนักทักษิณราชนิเวศน์	โดยมีโจทย์

ว่าต้องเปลี่ยนดินเปรี้ยวให้เป็นดินดีให้ได้

	 อยู่มาวันหน่ึง	 พระองค์ก็มีรับสั่งกับ	 อาจารย์สิทธิลาภ	 วสุวัต	 

อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินว่า

เปลีย่น
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 “สิทธิลำภ เรำแกล้งดินกันไหม…”

	 ไอเดียก็คือท�าให้ดินเปร้ียวที่สุด	 ด้วยการท�าให้ดินแห้งกับเปียก 

สลับกันเพื่อเร่งให้ดินปล่อยกรดก�ามะถันออกมาโดยเร็ว	 แล้วน�าดิน 

เปรี้ยวจัดนั้นมาทดลอง

	 ทรงแนะให้แบ่งที่ดินออกเป็นหกแปลง	 แปลงละหนึ่งไร่	 มีคันดิน 

คูน�้าล้อมรอบ	 แล้วก็จัดการแกล้งมันด้วยการปั๊มน�้าเข้าออกแปลงดิน 

สลับกันไปประมาณสองปี	จนดินกลายสภาพเป็นเปรี้ยวจัด	

	 จากนั้นก็ทรงทดลองก�าจัดกรดก�ามะถันออกไปโดยมีเป้าหมายให้

ดินแต่ละแปลงนั้นสามารถปลูกข้าวได้	วิธีการก็มีตั้งแต่ใช้น�้าชะล้าง	ใช้ปูน

ปรบัค่าความเป็นกรดของดนิ	ใช้ทัง้น�า้และปนูร่วมกนั	ไปจนถงึปล่อยเอาไว้ 

เฉยๆ	ตามธรรมชาติ	 ซึ่งผลที่ออกมาก็ปรากฏว่าการใช้น�้าร่วมกับปูนนั้น 

ได้ผลดีที่สุด	คือสามารถน�าดินมาปลูกข้าวได้ภายในสามปี	พระองค์จึงทรง

ให้น�าวิธีนี้ไปทดลองใช้ในพื้นที่จริงอย่างบริเวณโคกอิฐ-โคกในซึ่งมีดินพรุ

มากมาย
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 ผลลพัธ์คอืเกษตรกรทีน่ีป่ลกูข้าวได้เพิม่ขึน้	จากทีเ่คยปลูกได้	4-5	ถงั 

ต่อไร่	ก็กลายเป็น	40-50	ถังต่อไร่	แถมข้าวพื้นเมืองที่นี่ยังกลายเป็นสินค้า

ขึ้นชื่อของจังหวัดด้วย

	 จากความส�าเร็จในคร้ังน้ัน	 ในหลวงจึงโปรดฯ	 ให้จัดท�าเป็นต�ารา

แก้ไขดินเปรี้ยว	 ซ่ึงถือเป็นคร้ังแรกของโลก	 และยังน�าวิธีการนี้ไปปรับใช้ 

ที่จังหวัดนครนายก	ซึ่งมีปัญหาคล้ายคลึงกันอีกด้วย
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	 หากว่าน�า้กบัไฟเป็นปฏปัิกษ์ต่อกัน	น�า้กบัดนิกค็งเป็นเหมอืนเพือ่นซี้

	 ในช่วงท่ีในหลวงทรงเริม่ศกึษาดนิท่ีศนูย์พฒันาเขาหนิซ้อน	นอกจาก

กรมพัฒนาที่ดินแล้ว	พระองค์ก็ทรงให้กรมชลประทานเข้ามาช่วยขบคิด 

แก้ปัญหาด้วย	เพราะทรงยึดหลักว่า	ดินแย่แค่ไหนก็แก้ไขได้ด้วยน�้า	

	 คราวน้ันทรงเริม่ต้นด้วยการสร้างอ่างเกบ็น�า้ขึน้ในพืน้ที	่แล้วปลูกหญ้า

เพือ่ยดึดนิเข้าไว้ด้วยกนั	ร่วมกบัการใช้ปุย๋เพือ่ฟ้ืนสภาพดินกลบัมา	น�า้เป็น

ส่วนส�าคญัในการหล่อเลีย้งให้ดนิชุม่ช้ืน	ท�าให้ดนิกลบัสูส่ภาพดเีหมอืนเดมิ	

เรียกว่าถ้ามีน�้าไหลริน	ดินก็มีสภาพดี

	 แต่ดินในบางพื้นที่ก็ต้องการตัวช่วยมากกว่าแค่น�้า

	 เดิมที	พื้นที่ตรงห้วยทรายเป็นป่าโปร่ง	แต่ภายหลังมีการท�าไร่และ

ปลูกสับปะรดจนดินจืดกลายเป็นทราย	ต่อมาก็ถูกลมและน�้าชะล้างทราย

ไปจนหมด	เหลอืเพยีงดนิดานซึง่เป็นดนิทีแ่ขง็ตวัเมือ่ถกูอากาศ	ไม่มแีร่ธาตุ

ที่มีประโยชน์จนถึงข้ันว่าในหลวงรับสั่งว่าดินที่นี่เป็น	 ‘แม่รัง’	 ซึ่งสภาพ 

เลวร้ายกว่าดินลูกรังหลายเท่าตัว

หาตัวช่วย
เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ
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	 ซ�า้ร้ายไปกว่านัน้	พืน้ทีต่รงนีย้งัเป็นเขตอับฝน	มีปรมิาณน�า้ฝนเฉล่ีย

ปีละ	800	มิลลิเมตรเท่านั้น	แถมเมื่อฝนตกลงมา	ลักษณะดินก็ไม่สามารถ

ช่วยกักเก็บน�้าเอาไว้	ยากที่จะปลูกพืชผลอะไรได้

	 ในหลวงจึงต้องหาตัวช่วย

	 แล้วพระองค์ก็ได้พบกับหญ้าแฝก

	 แต่เดิมคนไทยมักจะใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพียงแค่เอามามุง

หลังคาเท่านั้น	 จนกระทั่งปี	 2534	ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	 ได้รับเอกสาร 

เล่มเล็กๆ	ของธนาคารโลกเล่มหนึ่งเกี่ยวกับหญ้าแฝกมาอ่าน	เมื่ออ่านจบ

ก็ตัดสินใจทูลเกล้าฯ	 ถวายในหลวงทันที	 ครั้นพระองค์ได้อ่านก็พบว่า 

หญ้าแฝก	คือพืชวิเศษที่น�ามาใช้แก้ปัญหาดินได้	โดยแทบจะไม่ต้องลงทุน

อะไรนอกจากแค่ลงแรงปลูกเท่านั้น

	 เมื่อได้ทราบอย่างนี้ในหลวงจึงมีรับสั่งให้เอาหญ้าแฝกมาทดลอง 

ใช้งานทันที	ซึ่งวันนั้น	ดร.สุเมธ	อยู่ที่ค่ายพระราม	6	จังหวัดเพชรบุรีพอดี	

ก็เลยให้	 ตชด.	 ไปหาหญ้าแฝกมาให้	 ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมง	ปรากฏว่าต�ารวจ

เอาหญ้าแฝกมาเรียงเป็นตับเตรียมไว้ให้เรียบร้อย	พร้อมมุงหลังคา		
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	 ดร.สุเมธจึงต้องบอกว่าขอใหม่	เอาแบบเป็นต้น	ไม่เอาเป็นตับ

	 แล้วพอน�าหญ้าแฝกมาท�าการทดลองจริง	ผลท่ีออกมาก็เป็นที่น่า

พึงพอใจ	 เพราะหญ้าแฝกนั้นมีประโยชน์หลากหลายมาก	 เริ่มตั้งแต่ราก 

ที่สามารถชอนไชลงในดินได้ดี	 แถมยังยึดดินได้แน่นจนสามารถชะลอ

ความเร็วของน�้าที่ไหลบ่าและรักษาหน้าดินได้อีกด้วย

	 กลับมาที่ห้วยทราย	หลังจากในหลวงน�าหญ้าแฝกมาปลูก	ก็พบว่า

รากของหญ้าแฝกชอนไชลงไปใต้ดินดานที่แห้งแข็งได้	 แล้วยังท�าหน้าที ่

คอยยึดดิน	ประสานกันเป็นเหมือนก�าแพงอยู่ข้างใต้	ท�าให้น�้าสามารถซึม

และกักเก็บไว้ในดินได้ดีขึ้น	ดินก็อ่อนนุ่มลง	พอปลูกเสร็จก็ทรงปล่อยทิ้งไว้	

ให้ป่าฟื้นฟูสภาพด้วยตัวเองต่อไป	ตามหลักการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก

	 นอกจากห้วยทรายแล้ว	ในหลวงยังโปรดฯ	ให้น�าหญ้าแฝกไปปลูก

ตามพื้นที่ต่างๆ	เพื่อแก้ปัญหาดิน	เช่น	ในโครงการหลวง	ที่ทรงน�าไปปลูก

เป็นคันดินเพ่ือเตรียมท�าเกษตรแบบข้ันบันได	หรือที่เขาชะงุ้ม	ที่มีสภาพ

เป็นทรายจดั	ไม่มพีชืขึน้ได้เลยแม้แต่หญ้า	แต่ด้วยคณุสมบตัสิ�าคญัของราก

หญ้าแฝกท่ีเป็นปล้องเหมือนหลอดกาแฟ	 ก็ท�าให้หญ้าแฝกช่วยดินอุ้มน�้า
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เอาไว้	ท�าให้ดินร่วนซุย	และยังกักเก็บความชุ่มชื้นเอาไว้ได้จนถึงหน้าแล้ง

เลยทีเดียว

	 จากต้นหญ้าไร้ประโยชน์ท่ีไม่มีใครสนใจ	 หญ้าแฝกกลายเป็น 

เครือ่งมอืแก้ปัญหาดนิสดุคุม้	ราคาประหยดั	ทีช่่วยท�าให้ดนิเลวๆ	กลายเป็น

ดินดีอีกครั้งหนึ่ง

	 การก�าจัดปัญหาด้วยการตัดส่วนร้ายทิ้ง	น่าจะเป็นวิธีการที่สะดวก

ที่สุด

	 แต่ไม่ใช่ว่าทุกๆ	ปัญหาจะจัดการด้วยการก�าจัดได้ทั้งหมด	ดังเช่น

ปัญหาดิน	ที่ไม่ว่าสภาพดินจะดีหรือเลว	 เราทุกคนก็ต้องใช้ชีวิตอยู่บน 

ผืนดินด้วยกันทั้งน้ัน	 อีกทั้งประชาชนหลายคนหรือหลายครอบครัวก็ล้วน

ต้องพึ่งพาอาศัยดิน

	 การยอมรับ	 เข้าใจ	และศึกษาอย่างหนักเพื่อเปลี่ยนแปลง	จึงเป็น

สิ่งที่พระองค์ทรงเลือกท�า	แม้หลายคนจะคิดว่าในหลวงไม่อาจท�าได้
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	 ครั้งหนึ่ง	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	กราบทูลถามในหลวงว่า

ท�าไมท่านถึงเลือกท�าการทดลองเฉพาะแต่กับที่ดินยากๆ	เช่นนี้	พระองค์

ทรงตอบว่า	 “ดินยำกๆ ดินมีปัญหำไม่มีคนท�ำกัน เรำจึงต้องท�ำ ถ้ำท�ำได้ 

ก็จะมีประโยชน์”

	 เพราะทรงรู้ว่าไม่ใช่ทุกคนจะเลือกที่ยืนได้

	 แต่ทุกคนสามารถเลือกจะเปลี่ยนแปลงที่ยืนของตัวเอง	 ให้เป็นที่ที่

เหมาะจะใช้ชีวิตได้

	 และเพ่ือประชาชนของพระองค์	 ในหลวงทรงเลือกท่ีจะทุ่มเท

ก�าลังท้ังร่างกายและความคดิ	เพ่ือให้ทกุคนยนือยูบ่นผนืดนิของตนเอง

ได้อย่างมีความสุข





�   ยอมรับเรื่องร้ายที่เราเป็น
 			แค่ยอมรับได้	ก็เท่ากับเริ่มแก้

� 	การเลี่ยงปัญหาไม่ใช่ทางแก้
				ถ้าเจออุปสรรคปัญหา	ควรทุ่มเทแรงเพื่อแก้ไข	ไม่ใช่หลีกเลี่ยง

� 	เริ่มต้นจากปัญหาที่ยากที่สุด
				แก้เรื่องยากได้	เรื่องง่ายก็แค่ขี้ผง

KEYS OF SUCCESS



06



คิดให้ใหญ่ มองให้เล็ก
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	 กรงุเทพฯ	เป็นมหานครทีข่ึน้ชือ่ว่าเป็นทีส่ดุของโลกในหลายๆ	ด้าน

	 ใครบางคนบอกว่าที่นี่เป็นเมืองที่มีอาหารอร่อยเป็นอันดับต้นๆ	

ของโลก	ผลส�ารวจจากบางแห่งก็เคยบอกไว้ว่าเมืองหลวงแห่งนี้เป็นเมือง

ที่นักท่องเที่ยวอยากจะแวะเวียนมากันมากที่สุด	

	 แต่หน่ึงใน	 ‘ที่สุด’	ที่คนกรุงเทพฯ	สามารถสัมผัสและรับรู้ได้โดยที ่

ไม่ต้องให้ใครมาบอก	นั่นคือกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่รถติดสาหัสสุดๆ	

ถึงจะไม่ใช่เบอร์หนึ่งของโลกแต่ก็พูดได้ว่าไม่เป็นรองใครแน่ๆ

	 และปัญหาการจราจรอนัตดิขดัในกรงุเทพฯ		กห็นกัหน่วงจนในหลวง

ก็ทรงสัมผัสได้

	 เมื่อปี	2514	ซึ่งเป็นปีที่ในหลวงครองราชย์ครบ	25	ปี	ทางรัฐบาล

ได้กราบทูลว่าอยากจะสร้างอนุสาวรีย์เฉลิมพระเกียรติถวาย	 แต่พระองค์

ทรงปฏิเสธกลับมาว่าอย่าเพิ่งสร้างเลย

	 ถ้าอยากจะให้ของขวัญกันจริงๆ	ขอเป็นถนนวงแหวนจะดีกว่า
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	 ปัญหาการจราจรเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง

	 มันไม่ใช่ว่าการสร้างถนนเพ่ิมจะแก้ไขปัญหารถตดิได้ทกุครัง้	แต่ต้อง

ผ่านการศึกษาแผนผังของเมืองเพื่อวางระบบการจราจรให้เช่ือมต่อกัน

อย่างมีประสิทธิภาพ

	 จากหลายครั้งที่ในหลวงทอดพระเนตรเห็นเส้นทางฟรีเวย์ระหว่าง

เสดจ็ฯ	เยอืนต่างประเทศท้ังสหรฐัอเมรกิาและยโุรป	ทรงเหน็ว่าทางฟรเีวย์นี้

เป็นเส้นทางท่ีสะดวก	และน่าจะน�ามาใช้แก้ไขปัญหาจราจรในกรงุเทพฯ	ได้	

เพราะยุคนั้นกรุงเทพฯ	ก�าลังเร่งพัฒนาทางหลวงสายหลักออกจากเมือง 

ไปยังภูมิภาคต่างๆ	 เพื่อน�าความเจริญออกจากเมืองหลวง	 ขยายระบบ

เศรษฐกจิไปทัว่ท้ังประเทศ	ซึง่พระองค์ทรงเหน็ว่าเม่ือเมอืงขยายตวัมากขึน้

ก็ต้องมีปัญหาการจราจรติดขัดตามมาอย่างแน่นอน	การสร้างเครือข่าย

ถนนแบบวงแหวนนี้จะสามารถรับ-กระจายรถ	และยังช่วยลดการเดินทาง

ผ่านเข้าสู่ศูนย์กลางเมืองโดยไม่จ�าเป็น

	 ถนนวงแหวนจึงเป็นหน่ึงในความฝันที่ในหลวงทรงอยากจะท�าให้

THINK BIG
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เป็นจริงมานาน	ครั้นเมื่อโอกาสมาถึงพระองค์ก็รับสั่งให้สร้างโดยไม่รอช้า		

แม้รัฐบาลในขณะน้ันจะยังไม่เข้าใจดีว่าถนนวงแหวนเป็นอย่างไร	 แต่ก็ 

รับสนองพระราชด�าริและเริ่มต้นโครงการถนนวงแหวนขึ้น	ประกอบด้วย

	 หนึ่ง	ถนนวงแหวนรอบใน	หรือถนนรัชดาภิเษก	ที่สร้างขึ้นด้วยการ

เชื่อมถนนหลายๆ	สายที่มีอยู่เดิมเข้ากับถนนที่สร้างข้ึนใหม่	 จนทั้งหมด 

ต่อกันกลายเป็นวงแหวนรอบเมือง	 ท�าหน้าที่กระจายรถไปสู่ส่วนต่างๆ	 

ของเมืองได้โดยไม่ต้องเข้าสู่กลางใจเมือง

	 สอง	ถนนวงแหวนรอบนอก	หรือถนนกาญจนาภิเษก	ที่สร้างขึ้น

เพ่ือรองรบัการขยายตวัของเมอืงในอนาคต	ท�าหน้าท่ีเช่ือมพืน้ท่ีปรมิณฑล

เข้าด้วยกัน	ทั้งนนทบุรี	ปทุมธานี	สมุทรปราการ	รวมถึงพระนครศรีอยุธยา	

ท�าให้รถราที่จะแล่นผ่านกรุงเทพฯ	 ไปยังจังหวัดข้างเคียงสามารถเดินทาง

อ้อมเมืองไปได้โดยไม่ต้องตัดเข้าเมือง
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	 จะเห็นว่าเป้าหมายของถนนวงแหวนคือเพื่อระบายปริมาณรถ 

ให้ออกไปจากกลางใจเมอืง	ลดการเดินทางเข้าสูศ่นูย์กลางเมอืง	ซึง่จะช่วย

ลดความวุ่นวายสับสนของการจราจรในเมืองได้ดีทีเดียว

	 ในวันนั้น	 ในหลวงโปรดเกล้าฯ	 ให้สร้างถนนวงแหวนรัชดาภิเษก 

ขึ้นก่อน

	 แต่ทว่า	 ด้วยความเป็นเมกะโปรเจกต์ขนาดยักษ์	 ท�าให้กว่า 

ตัวโครงการจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต้องใช้เวลาสร้างและเชื่อมต่อเป็นเวลา

กว่า	20	ปีถึงจะแล้วเสร็จ
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	 ในเมื่อโครงการท่ีตั้งใจยังไม่เสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานในขณะนี	้ 

แต่ปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ	 กลับทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ	

ประชาชน	ผู้ใช้รถใช้ถนนก็หงุดหงิดจนเร่ิมไม่มีวินัยท�าให้การจราจรแย่ลง	

ในหลวงจงึทรงต้องแก้ปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าไปก่อนในช่วงแรก	โดยเริม่

จากพื้นที่ใกล้ตัว	

	 ช่วงนั้น	 พระองค์ต้องเสด็จฯ	 ไปเยี่ยมอาการพระประชวรของ 

สมเด็จย่าที่โรงพยาบาลศิริราช	 เมื่อทรงเห็นสภาพการจราจรที่ติดขัดรอบ

โรงพยาบาล	จงึโปรดให้สร้างถนนเลยีบทางรถไฟสายใต้หรอืถนนสทุธาวาส

ขึน้	เพือ่เชือ่มถนนอิสรภาพเข้ากบัถนนจรญัสนทิวงศ์และระบายปรมิาณรถ

ออกจากถนนสองเส้นนี้	

	 รวมถึงถนนพระราม	9	ที่ถึงแม้จะเป็นย่านธุรกิจและชุมชน	แต่ตัว

ถนนหลักกลับไม่มีถนนสายรองและทางลัดที่จะมาแบ่งเบาการจราจร 

ออกไปจากถนนสายหลักเลย	 จึงโปรดให้สร้างทางคู่ขนานโดยใช้ถนนที่มี

อยู่แล้วคือถนนใต้ทางด่วนพระราม	 9	 และสร้างเป็นทางลัดทะลุตรอก 

ซอกซอยให้ถึงกันเพื่อลดความคับค่ัง	 ซึ่งโครงการนี้สามารถก่อสร้างจน 

START SMALL
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แล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว	ได้ผลดี	และยังประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

	 และในปี	 2537	 ระหว่างที่โครงการเล็กๆ	ก�าลังด�าเนินการอยู่นั้น	

ถนนวงแหวนรัชดาภิเษกก็แล้วเสร็จ

	 ทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีเป็นถนนที่อยู่ทางฝั่งตะวันตก 

ของกรุงเทพฯ	 และสะพานพระราม	 8	 ก็เป็นอีกสองโครงการที่เกิดจาก 

การสังเกตของในหลวงเมื่อครั้งเสด็จฯ	ไปโรงพยาบาลศิริราช

	 ทางคูข่นานลอยฟ้าบรมราชชนน	ีสร้างขึน้เพือ่แก้ปัญหารถท่ีลงจาก

สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าต้องมาพบกับรถจากแยกอรุณอมรินทร์ที่จะ

เปลี่ยนช่องทางไปทางขวาเพื่อมุ่งหน้าไปพุทธมณฑล	ท�าให้เกิดจุดตัดที ่

ค่อนข้างสบัสนไม่เป็นระเบยีบ	ส่งผลให้การจราจรตดิขดัอย่างหนกั	ในหลวง

จึงมีด�าริให้สร้างทางคู่ขนานยกระดับเพื่อระบายรถให้ไปยังถนนบรม- 

ราชชนนีได้สะดวก	ซึ่งเมื่อสร้างเสร็จ	เส้นทางนี้ก็กลายเป็นเส้นทางส�าคัญ

ทีใ่ช้ระบายรถจากใจกลางเมอืงลงสูภ่าคใต้	ภาคตะวนัตก	รวมถงึภาคกลาง

ตอนล่างและพื้นที่ชานเมืองใกล้เคียงมาจนถึงทุกวันนี้
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	 เช่นเดียวกับการสัญจรข้ามแม่น�้าเจ้าพระยา	 ในหลวงทรงเห็นว่า 

การจราจรบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านับวันจะย่ิงติดขัดมากขึ้นเพราะ

จ�านวนรถทีข้่ามแม่น�า้เจ้าพระยามเีพิม่ขึน้เรือ่ยๆ	และคาดได้ว่าในอนาคต

คงหนักกว่านี้แน่	แต่การจะขยายสะพานเดิมก็ดูจะเป็นเรื่องใหญ่	

	 การสร้างสะพานแห่งใหม่ไปเลยอาจจะง่ายกว่า

	 สะพานพระราม	8	จึงถอืก�าเนดิข้ึนมา	ซึง่นอกจากจะช่วยระบายรถ

แล้ว	สะพานแห่งน้ียังเชื่อมต่อกับโครงการทางคู่ขนานลอยฟ้า	จึงจะช่วย

ให้การเดินทางข้ามแม่น�้าเจ้าพระยาเพื่อเข้าเมืองจากฝั่งตะวันตกสะดวก

รวดเร็วขึ้นด้วย	 เมื่อรู้เป้าหมายของโครงการแล้วในหลวงจึงท�าการหา

ต�าแหน่งเส้นทางทีเ่หมาะสมทีส่ดุ	ลงมอืขดีแนวถนนและสะพาน	แล้วส่งต่อ

ให้กรุงเทพมหานครไปด�าเนนิการ	โดยโปรดให้สร้างเป็นสะพานขึง	เนือ่งจาก

บริเวณท่ีสร้างสะพานนั้นแม่น�้ามีความกว้างเพียง	 300	 เมตร	ถ้ามีตอม่อ

สะพานจะท�าให้การจราจรทางน�้าเกิดความไม่สะดวกได้
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	 จากโครงการท้ังหมดท่ีได้เล่ามา	ทั้งถนนพระราม	9	ทางคู่ขนาน

ลอยฟ้าบรมราชชนนี	สะพานพระราม	8	รวมไปถึงวงแหวนรัชดาภิเษกนั้น	

ล้วนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ท�าให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้สัญจรกันอย่าง

สะดวกขึ้น	ลดระยะเวลาในการเดินทางลง	และบรรเทาความทุกข์จากการ

ใช้รถใช้ถนนได้เป็นอย่างดี

	 หากเปรียบกับหนังขบวนการห้าสีที่เราเคยดูกันตอนเด็ก	 แต่ละ

โครงการก็คงเป็นเหมือนนักรบแต่ละสีที่มีความสามารถและวิธีการในการ

จัดการสัตว์ประหลาดที่แตกต่างกันออกไป

	 แต่อย่างท่ีหลายคนรู้	 นักรบห้าสีจะแข็งแกร่งที่สุดได้ก็ต่อเม่ือ

เอาหุ่นยนต์ของแต่ละคนมารวมร่างกัน

	 และนั่นคือสิ่งที่ในหลวงคิดไว้ตั้งแต่ต้น
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	 นกัรบคนสดุท้ายทีจ่ะมาท�าให้โครงข่ายการจราจรในฝันของในหลวง

เสร็จสมบูรณ์คือวงแหวนกาญจนาภิเษก	 ถนนวงแหวนเส้นยาวที่สร้างขึ้น

ล้อมรอบกรุงเทพฯ	 เอาไว้	 ซ่ึงเร่ิมต้นก่อสร้างมาตั้งแต่ปี	 2521	 จนมา 

แล้วเสร็จในปี	2550

	 จากการรวมร่างเป็นโครงข่ายท่ีสมบูรณ์นี้	 ท�าให้การเดินทาง 

ของคนในกรุงเทพฯ	 ง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น	 หากเดินทางมาจากฝั่ง

ตะวันตกเราก็สามารถเข้าเมืองได้ด้วยทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนน ี

เพือ่มาใช้วงแหวนรัชดาภเิษก	ถ้าต้องการทะลไุปทางฝ่ังตะวันออกกส็ามารถ

เปลี่ยนจากวงแหวนรัชดาภิเษกมาใช้บริการของสะพานพระราม	 8	แทน	

แล้วมุ่งสู่ถนนศรีอยุธยาและจตุรทิศ	 เพ่ือเข้าสู่ถนนพระราม	9	ที่สามารถ 

วิ่งยาวไปจนถึงรามค�าแหงและลาดกระบังได้

 แต่ถ้าไม่อยากเข้าเมอืง	เรากส็ามารถใช้บรกิารวงแหวนกาญจนาภเิษก 

ที่อยู่รอบนอก	ท�าให้รถในกรุงเทพฯ	แต่ละฝั่งรวมไปถึงรถจากจังหวัดอื่นๆ	

สามารถข้ามไปอีกฝั่งภูมิภาคได้	โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามาในเมือง	

SYNERGISE
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	 และส�าหรับรถบรรทุกที่ต้องขนส่งสินค้า	สามารถใช้สะพานภูมิพล

ทีเ่ชือ่มต่อจากถนนวงแหวนอตุสาหกรรม	ทีร่บัสัง่ให้สร้างขึน้ในปี	2538	เป็น

ถนนวงแหวนเส้นทีส่ามส�าหรบัการคมนาคมของรถขนส่งล�าเลยีงโดยเฉพาะ	

เพือ่เชือ่มการขนส่งระหว่างเขตอตุสาหกรรมในพระประแดง	ปูเ่จ้าสมิงพราย	

กบัท่าเรอืคลองเตยโดยตรง	ไม่ต้องวิง่ผ่านเข้าไปในตวัเมอืงอนัหนาแน่นเลย

	 และทั้งหมดนี้คือความฝันตลอด	 40	 กว่าปีของในหลวงที่กลาย 

มาเป็นจริง	 แม้ว่าปัจจุบัน	ปัญหาการจราจรในเมืองหลวงจะยังไม่หายไป

โดยสมบูรณ์	 แต่โครงการทั้งหมดนี้ก็พอจะช่วยให้คนกรุงเทพฯ	มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีกว่าเดิม	และยังเป็นแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาที่มีให้ดียิ่งขึ้นต่อไป





�   คิดการใหญ่

 			มองภาพรวม	ให้รู้เป้าหมายที่แท้จริงของสิ่งที่จะท�า

� 		เริ่มให้เล็ก
				ค่อยๆ	เริ่มจากสิ่งเล็กๆ	ที่ท�าได้	แล้วค่อยขยายขอบเขตออกไป

� 		เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกัน
				แม้จะท�าแบบแยกส่วนแต่ก็ต้องให้ทุกอย่างประกอบกันได้

				เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของงาน

KEYS OF SUCCESS



07



ถ้าเชือ่มัน่ก็ไปกันให้สุดทาง
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	 ฝนเกิดมาจากไหน?

	 ในคาบวชิาวทิยาศาสตร์สมยัประถม	คณุครคูงเคยสอนเราว่าฝนนัน้

เกิดมาจากก้อนเมฆบนท้องฟ้า	 หรือถ้าจะพูดขยายความอีกนิด	 ฝนคือ 

น�้าที่เกิดจากการที่ก้อนเมฆบนท้องฟ้าหลายๆ	 ก้อนมารวมตัวกันเป็น 

ก้อนใหญ่	จนไอน�้าเกิดการควบแน่นเป็นหยดน�้าและตกลงมาเป็นฝน

	 แล้วถ้าเกดิว่าบนท้องฟ้าไม่มีเมฆ	หรอืมแีต่เมฆทีล่อยอยูก่ระจดักระจาย

ล่ะ	ฝนจะตกลงมาได้มั้ย?	

	 ถ้าว่ากันตามหลักการและเหตุผล	คงจะไม่ได้แน่

 แต่เมื่อหกสิบปีที่แล้ว	มีคนสองคนที่เชื่อว่ามันเป็นไปได้

	 เมื่อปี	 2498	 ในหลวงเสด็จฯ	 ไปเยี่ยมเยียนราษฎรชาวอีสานที่ 

ตอนนัน้ประสบปัญหาความแห้งแล้งอย่างหนกั	เดนิทางผ่านไปทีไ่หนกเ็จอ

แต่ฝุ่นฟุ้งกระจาย	ระหว่างที่ก�าลังนั่งรถผ่านแยกกุฉินารายณ์และสหัสขันธ์	

จงัหวดักาฬสนิธุ	์ท่านกแ็หงนหน้ามองท้องฟ้า	พบว่าบนนัน้กมี็เมฆลอยอยู่

มาก	แต่กลับไม่มีก้อนไหนแปรสภาพกลายเป็นฝนตกลงมาเลย	 เกิดเป็น

ค�าถามที่เปลี่ยนความเชื่อของพวกเราไปตลอดกาล

	 นัน่คอืมนษุย์อย่างเราจะสามารถเปลีย่นเมฆเหล่านัน้ให้กลายเป็นฝน

ได้หรือไม่?

	 ว่ากันตามตรง	ฝนเป็นเรื่องธรรมชาติ	 ในยุคนั้น	 ส่ิงเดียวที่มนุษย์

ท�าได้เพือ่ให้ฝนตกคอืการรอ	รอให้ฤดฝูนเวยีนกลบัมา	รอให้เมฆก่อตวั	และ
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รอให้ฝนกลัน่เป็นหยดน�า้	ร่วงหล่นลงสูผ่นืดนิทีแ่ผ่กว้างรอการมาถงึของฝน

	 ค�าถามที่ในหลวงคิดดูเป็นสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติอย่างสิ้นเชิง

	 แต่ด้วยความต้ังใจนี้	 เมื่อเสด็จฯ	 กลับถึงกรุงเทพฯ	พระองค์จึง 

เริ่มเอางานวิจัยจากต่างประเทศมาศึกษาเพื่อหาวิธีท�าฝน	 และตามหา 

ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาท�าโครงการร่วมกัน	ซึ่งในที่สุดท่านก็ได้พบกับคนที่จะ

ท�าให้โครงการนี้เป็นจริงได้	 นั่นคือ	ม.ร.ว.เทพฤทธิ์	 เทวกุล	หัวหน้ากอง

วศิวกรรม	กรมการข้าว	ซึง่มคีวามสามารถในการประดษิฐ์อปุกรณ์มากมาย	

มีผลงานสร้างช่ือเป็นการประดิษฐ์ควายเหล็กหรือรถไถ	 และอุปกรณ์

การเกษตรอีกมากมาย

	 เมือ่ทัง้สองได้พบกนั	ในหลวงกเ็ล่าไอเดยี	พร้อมกบัมอบท้ังเอกสาร

วิชาการและข้อมูลที่ท่านทรงจดบันทึกไว้ระหว่างที่เสด็จฯ	 เยี่ยมราษฎร	 

ทัง้สภาพภมิูประเทศ	ภมูอิากาศ	สิง่แวดล้อม	ฤดกูาล	ฯลฯ	ให้	ม.ร.ว.เทพฤทธิ์

เก็บไว้ใช้ศึกษา

	 หลงัจาก	ม.ร.ว.เทพฤทธิต์กลงเข้าร่วมโครงการ	และใช้เวลาพจิารณา

ข้อมลูจากเอกสารทัง้หมดอยูส่องปีเตม็	กไ็ด้ข้อสรปุออกมาเป็นสมมตฐิาน

ว่าฝนเกิดจากปัจจัยส�าคัญสองอย่างด้วยกัน	

	 หนึ่ง	คือ	ความชื้น

	 สอง	คือ	อุณหภูมิ
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	 หากเราจะสร้างฝน	 อย่างแรกที่เราต้องท�าก็คือพยายามท�าให้

ความชื้นบนท้องฟ้ามารวมกัน	 จากน้ันก็ท�าความช้ืนนั้นให้เย็นจัดจน 

กลายสภาพเป็นเมฆ	หากเราเอาสารที่จะท�าให้เกิดปัจจัยทั้งสองอย่าง 

ไปโปรยบนท้องฟ้าก็น่าจะท�าให้ฝนตกลงมาได้

	 เมื่อได้สมมติฐานแล้ว	 ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ก็อยากจะเริ่มต้นท�าการ

ทดลองทนัท	ีแต่มอีีกหนึง่ปัญหาใหญ่ทีย่งัท�าให้การทดลองเริม่ต้นขึน้ไม่ได้

	 นั่นคือยังไม่มีนักบิน

	 ด้วยความอนัตรายจึงไม่มนีกับนิคนไหนยอมขึน้บนิให้	ม.ร.ว.เทพฤทธิ์

จึงตัดสินใจไปลงเรียนขับเครื่องบินเองเสียเลย

	 ในการทดลองคร้ังแรกๆ	 ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ทดลองใช้เกลือเพื่อ 

รวบรวมความชื้น	และใช้น�้าแข็งแห้งเพื่อลดอุณหภูมิ	แม้จะยังไม่มีฝนแต่ก็ 

สามารถท�าให้เมฆก่อตัวขึ้นได้แม้ท้องฟ้าจะโปร่ง	 เมื่อเห็นว่าพอจะมา 

ถูกทาง	ม.ร.ว.เทพฤทธิ์เลยทดลองใช้สารเคมีอ่ืนๆ	อีก	 จากเดิมที่ใช้แค ่

เกลือทะเล	น�้าทะเล	และน�้าแข็งแห้ง	 ก็มีการน�ายูเรีย	 แคลเซียมคาร์ไบด์	

รวมถึงสารอื่นๆ	ที่เราสามารถหากันได้ตามบ้านอย่างเช่น	 น�้าร้อน	ขี้เถ้า	

แกลบ	หรือแม้แต่ครั้งที่ไปจังหวัดจันทบุรีแล้วไม่มีสารเคมี	 แกก็เคยเอา 

เหล้าขาวที่ชาวบ้านต้มมาผสมกับน�้าแข็งบินขึ้นไปโปรยบนท้องฟ้ามาแล้ว

	 แต่ไม่ว่าจะท�าอย่างไรฝนก็ยังไม่ตกสักที
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	 ย่ิงนานวัน	 ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ก็ดูจะยิ่งหมดหวัง	 หลายครั้งก็โดน

ค่อนขอดจากนักวิทยาศาสตร์ในวงการที่พูดเป็นเสียงเดียวว่า	 “เทพฤทธ์ิ 

ไปท�ำอะไรก็ไม่รู้ บ้ำๆ บอๆ ฝนเทียมอะไรจะไปท�ำได้ยังไง ฝนเป็นเรื่อง

ธรรมชำติ”

	 แต่ถึงอย่างน้ัน	 ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ก็ยังท�าการค้นคว้าอย่างหนัก	 

จนกระทั่งวันหน่ึงก็ได้พบกับสารเคมีที่จุดประกายความหวังว่าการท�า

ฝนเทียมจะเกิดขึ้นได้จริงๆ	

	 สารตัวนั้นคือแคลเซียมคลอไรด์

	 แคลเซียมคลอไรด์น้ันเป็นสารที่คิดยังไงก็ไม่น่าจะน�ามาใช้สร้าง

ฝนเทยีมได้เลย	เพราะนอกจากหน้าทีห่ลกัทีเ่อาไว้ใช้ในอตุสาหกรรมต่างๆ	

ทัง้อาหารและยาแล้ว	ยงัเป็นสารทีใ่นต่างประเทศนยิมใช้เพ่ือละลายน�า้แขง็

หรือหิมะบนพื้นถนน	ด้วยคุณสมบัติดูดซับความชื้น

	 เหตุการณ์ที่จุดประกายไอเดียน้ีขึ้นมาคือตอนที่ในหลวงเสด็จฯ	 

กลับจากอ�าเภอบ้านโป่งด้วยเฮลิคอปเตอร์	ตอนนั้นเส้นทางบินนั้นมีเมฆ

อยู่เป็นจ�านวนมาก	 จนอาจจะขัดขวางการบินได้	 ม.ร.ว.เทพฤทธ์ิซ่ึงบิน 

น�าเสด็จอยู่จึงโปรยแคลเซียมคลอไรด์ร่วมกับน�้าแข็งแห้ง	 เพื่อท�าให้เมฆ 

แยกออกจากกนัจนเป็นเส้นทางโล่งไปตลอดทางจนถงึพระต�าหนกัจติรลดา

รโหฐาน	ในหลวงมองไปรอบล�าเฮลคิอปเตอร์ก็เหน็ว่าทัง้สองด้านของเมฆ
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ที่แยกออกจากกันน้ันใหญ่โตมองดูคล้ายก�าแพงยักษ์	 ครั้นเสด็จฯ	 ถึง 

พระต�าหนกัจติรลดาฯ	ก�าแพงเมฆทัง้สองด้านกเ็ริม่เปิดเข้าหากนั	ท�าให้เกดิ

กระแสลมแรงจนเฮลิคอปเตอร์เกือบบินกลับฐานไม่ได้	 และไม่นานนัก	

บริเวณนั้นก็เกิดฝนตกหนัก

	 ในหลวงจึงได้ไอเดยีว่านอกจากจะใช้เพือ่ท�าลายเมฆแล้ว	แคลเซยีม

คลอไรด์น่าจะสร้างเมฆได้เช่นกัน	

	 หลังเกิดฝนตกที่สวนจิตรลดา	 ในหลวง	และ	ม.ร.ว.เทพฤทธ์ิก็เริ่ม

มั่นใจว่าจะสามารถสร้างฝนเทียมได้จริงแน่	

	 จนกระทั่งปี	2512	การทดลองอย่างเป็นทางการครั้งแรกก็เกิด

ขึ้น

	 ในปีนัน้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งเข้ามาว่าทางกระทรวง

มีเครื่องบินเล็กส�าหรับโปรยยาฆ่าแมลงอยู่หลายล�า	และอยากจะรื้อฟื้น

โครงการฝนเทียมนี้ขึ้น	 จึงให้	 ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ท�าโครงการเสนอขึ้นมา	 

พร้อมกับตั้งทีมปฏิบัติการเพื่อทดลองท�าฝนอย่างเป็นทางการ

	 พื้นที่แรกที่ทีมปฏิบัติการนี้ได้ออกสนามท�าการทดลอง	คือ	บริเวณ

เขาใหญ่	อ�าเภอปากช่อง	นครราชสมีา	โดยหลงัจากตรวจสอบสภาพอากาศ

โดยละเอียดแล้วก็ได้ก�าหนดวันที่จะขึ้นบินกันอย่างเป็นทางการ

	 ในวันแห่งประวัติศาสตร์	 ทุกอย่างเต็มไปด้วยความทุลักทุเล	

ม.ร.ว.เทพฤทธิพ์บว่าบนเครือ่งบนิไม่มีอปุกรณ์ส�าหรบัการท�าฝนเทียมเลย	
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จึงต้องโปรยน�้าแข็งออกมาทางหน้าต่างเคร่ืองบิน	ซึ่งเม่ือเปิดหน้าต่าง	 

ลมภายนอกกพั็ดกลบัเข้ามาอย่างแรง	จนท�าให้น�า้แขง็แห้งลอยกลบัเข้ามา

ในล�า	 และปลิวเข้าไปในหูของ	ม.ร.ว.เทพฤทธิ์	 ท�าให้แก้วหูไหม้จนพิการ	 

แต่ท่านก็ยังกลั้นใจทนจนเสร็จภารกิจ

	 เมื่อท�าทุกอย่างเท่าที่จะท�าได้ไปแล้ว	สิ่งที่ต้องท�าหลังจากนั้นก็มี

เพียงแค่การรอ

	 หลังจากที่โปรยสารเคมีเสร็จไปไม่นาน	ก้อนเมฆก็เริ่มขยายขนาด

ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ	และรวมตัวกันหนาแน่นขึ้นจนกลายเป็นกลุ่มเมฆสีเทา 

เกือบด�าภายใน	15-30	นาที

	 และในที่สุด	 เม็ดฝนหยดแรกท่ีทุกคนรอคอยก็ร ่วงลงมา 

จากท้องฟ้า

	 การรอคอยเกือบ	14	ปีสัมฤทธิ์ผลในวันนี้	การทดลองเป็นไปตาม

แผนท่ีวางไว้ทกุประการ	นบัเป็นฝนเทยีมชดุแรกนับจากวนัทีท่่านแหงนหน้า

มองขึ้นไปยังท้องฟ้าในวันนั้น

	 แม้การทดลองจะยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์	แต่ข่าวการทดลอง

เรื่องฝนนี้ก็ได้แพร่สะพัดออกไป	 ชาวนาในพื้นท่ีแห้งแล้งหลายแห่งเม่ือมี

การถวายฎีกาเพือ่ขอให้ท�าฝนในพืน้ทีข่องตน	ในหลวงจงึโปรดฯ	ให้เจ้าหน้าที่

เดินทางไปทดลองท�าฝนเพ่ิมเติมที่จังหวัดนครสวรรค์	 ก็ปรากฏว่าได้ผล	 
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ฝนตกลงมาที่นาข้าว	ท�าอยู่สามวันก็เริ่มเห็นยอดข้าวโผล่ขึ้นมาเป็นสีเขียว

แซมกับต้นน�้าตาล	และเมื่อเวลาผ่านไปเจ็ดวันท้องทุ่งก็กลายเป็นสีเขียว 

ทั่วพื้นที่	ผู้คนต่างเรียกฝนเทียมนี้ว่า	ฝนหลวง

	 หลังจากท�าฝนหลวงจนได้ผลที่ชัดเจน	ในหลวงก็ได้ท�าการรวบรวม

ความรู้ทั้งหมด	และสรุปขั้นตอนการท�าฝนหลวงออกมาเป็นค�าสั้นๆ	4	ค�า	

คือ	ก่อเมฆ	เลี้ยงให้อ้วน	โจมตี	และเพิ่มฝน	

 ก่อเมฆ	 นั้นก็ตรงตามชื่อ	 คือการก่อให้เกิดเมฆ	 เป็นการดัดแปร

สภาพอากาศเพื่อเร่งกระบวนการดูดซับความชื้นในอากาศให้กลายเป็น 

เม็ดน�้าเร็วขึ้นกว่าปกติโดยการโปรยสารโซเดียมคลอไรด์จนเกิดกลุ่มเมฆ

จ�านวนมาก	ซึ่งเมฆเหล่านี้จะพัฒนาเป็นเมฆก้อนใหญ่ในเวลาต่อมา

 เล้ียงให้อ้วน	คอืไปเร่งการเจรญิเตบิโตของเมฆเพือ่เร่งการเพิม่ขนาด

ของเมฆและขนาดของเม็ดน�้าในก้อนเมฆ	 ขั้นตอนนี้จะท�าการโปรย

แคลเซียมคลอไรด์	 ซ่ึงจะดูดซับความช้ืนและเม็ดน�้าขนาดเล็กในก้อนเมฆ

ให้กลายเป็นเม็ดน�้าขนาดใหญ่จนเมฆก่อยอดได้สูงขึ้น

	 โจมตี	 เป็นการโปรยสารเคมีต่างๆ	 เพื่อเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ 

ของเมฆ	และเร่งเมฆให้เกดิเป็นเมด็ฝน	เมฆแต่ละชนดิกจ็ะมวีธิโีจมตทีีแ่ตก

ต่างกัน

	 สุดท้ายคือ	 เพิ่มฝน	 หลังจากผ่านสามขั้นตอนที่ผ่านมา	 เมื่อฝน 

ใกล้จะตกหรือเริ่มตกแล้วก็จะท�าการโปรยน�้าแข็งแห้งเพื่อลดอุณหภูม	ิ 

ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสการตกของฝนและเพิ่มปริมาณน�้าให้มากขึ้นด้วย
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	 และไม่นานนักข่าวความส�าเร็จนี้ก็แพร่กระจายไปสู ่ภายนอก	 

หลายประเทศให้ความสนใจเข้ามาศึกษาดูงาน	 ในปี	 2515	 สิงคโปร์ได้ส่ง 

ตัวแทนเข้ามาขอถ่ายทอดความรู้	 และการทดลองแสดงตัวอย่างที ่

แก่งกระจาน	ที่สามารถท�าให้ฝนตกได้ภายในเวลาไม่กี่นาที	ก็ท�าให้ผู้แทน

จากสงิคโปร์ตืน่เต้นมาก	ท�าให้โครงการนีโ้ด่งดังไปทัว่โลก	จนไทยได้รบัการ

ยกย่องจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกให้เป็นศูนย์กลางการดัดแปรสภาพ

อากาศในภูมิภาคเขตร้อน

	 จากวันน้ันในหลวงก็ยังทรงวิจัยและพัฒนาโครงการฝนหลวงนี้ 

อย่างต่อเน่ืองเพ่ือรวมประสบการณ์ให้กลายเป็นต�ารา	เพือ่คนรุน่หลงัได้ใช้

ศึกษาต่อไป	จนในปี	2542	ในหลวงก็ทรงจัดท�าต�าราฝนหลวงพระราชทาน	

(หรือ	The	Royal	Rainmaking	Technology)	และแผนภาพต�าราฝนหลวง

พระราชทานขึ้น	 เพื่อเผยแพร่เป็นความรู้แก่คนท่ัวไป	แต่ในขณะเดียวกัน 

ก็ทรงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ท�าเร่ืองขอสิทธิบัตร	 เพื่อมอบความส�าเร็จ

ทั้งหมดนี้ให้แก่คนไทยทั้งปวง

	 จากความฝันทีด่เูป็นไปไม่ได้	พระองค์ทรงพสิจูน์แล้วว่ามนัสามารถ

เกิดขึ้นได้จริง	และกลายเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ตั้งใจไว้	

	 เพราะนอกจากจะช่วยให้คนไทยทั้งหมดผ่านพ้นวิกฤติ 

ไปด้วยกันแล้ว	ความรู้นี้ยังเป็นสิ่งที่จะอยู่คู่กับโลกสืบไป







�   เชื่อมั่นในสิ่งที่ท�า
 			แม้จะมีอะไรมาขัดขวางแต่ขอให้เชื่อในผลลัพธ์ที่ปลายทาง

� 		ความพยายามอยู่ที่ไหน	ความส�าเร็จอยู่ที่นั่น
				ค�าพูดที่ได้ยินจนเบื่อ	แต่ยังใช้ได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะท�าอะไรก็ตาม

KEYS OF SUCCESS



08



มองหาศัตรูทีแ่ท้จริง
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	 คุณชอบกินสตรอเบอร์รี่กันหรือเปล่า?
	 ถ้าย้อนเวลากลับไปเมื่อราว	 50	 ปีท่ีแล้ว	 ผลไม้สีแดงรสหวาน 
ชนิดนี้เรียกว่าเป็นผลไม้ล�้าค่าราคาแพงที่ได้ชื่อว่าน�าเข้าจากต่างประเทศ	
ด้วยความที่สตรอเบอร์รี่ไม่มีปลูกในเมืองไทย	อย่าว่าแต่ผลใหญ่อวบอ้วน
อย่างทุกวันนี้เลย	แม้แต่ผลเล็กๆ	ผิวสีไม่แดงมากยังมีราคาสูง
	 ตัดภาพมาที่ปัจจุบัน	ทุกวันนี้สตรอเบอร์ร่ีหาได้ทุกมุมของซูเปอร์-
มาร์เกต็	ทัง้ยังมรีาคาไม่สงูมาก	และมีหลายเกรดหลายขนาดให้เลือกซือ้หา
มารับประทาน
	 แต่กว่าสตรอเบอร์ร่ีสีแดงเหล่าน้ีจะเดินทางมาอยู่บนชั้นวางให้เรา
จบัจ่ายกนันัน้	มนัได้ผ่านเรือ่งราวมามากมาย	มนัท�าให้ยาเสพตดิชนดิหนึง่
หายไปจากเมืองไทย	มันได้พลิกชีวิตของชาวเขาจากหน้ามือเป็นหลังมือ	
และมันคือระบบการท�างานของทีมงานท่ีข้ึนชื่อว่าครบเครื่องท่ีสุดทีมหน่ึง
ของไทย
	 มันคือเรื่องราวของแบรนด์ที่ชื่อว่า	‘โครงการหลวง’	
	 จุดเริ่มต้นคือเมื่อปี	2512
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	 ปีนั้นในหลวงได้เสด็จฯ	 ไปเย่ียมราษฎรทางภาคเหนือ	 ระหว่างที่

ประทับบนเฮลิคอปเตอร์นั้นท่านก็ทรงเห็นภาพของดอกฝิ่นที่บานสะพรั่ง

ปกคลุมไปทั่วดอย

	 สมัยนั้น	ชาวบ้านชาวเขานิยมปลูกฝิ่นกันอย่างแพร่หลาย	ซึ่งส่งผล

เสียมากมาย	 ไม่ใช่แค่เพราะฝิ่นเป็นยาเสพติดเท่านั้น	 แต่การปลูกฝิ่น

เป็นการท�าลายดินและป่าต้นน�้าไปด้วยในตัว	 ด้วยวิธีการแบบท�าไร่

เลื่อนลอยที่ต้องตัดไม้ในป่ามาเผาทิ้ง	 เพื่อท�าเป็นไร่ฝิ่น	 เมื่อใช้ไร่เดิมซ�้า 

ไป	4-5	ปี	คุณภาพดินก็เสีย	ชาวบ้านก็ทิ้งที่ดินตรงนั้นไปหาป่าใหม่ๆ	ที่ดิน

ยังดีมาตัดไม้ท�าไร่ฝิ่นซ�้าอีกเป็นวัฏจักร

	 ฝิ่น	เป็นยาเสพติดที่อยู่คู่ดินแดนขวานทองมานาน	มีหลักฐานเป็น

กฎหมายในสมยัพระเจ้าอูท่อง	ปฐมกษตัรย์ิแห่งอาณาจกัรกรงุศรอียธุยาที่

บัญญัติโทษไว้อย่างหนักว่า	

 “ผู้สูบฝิ่น กินฝิ่น ขำยฝิ่นนั้น ให้ลงพระรำชอำญำจง หนักหนำ  

ริบรำชบำทว์ให้สิ้นเชิง ทเวนบกสำมวัน ทเวนเรือสำมวัน ให้จ�ำใส่คุกไว้

จนกว่ำจะอดได้ ถ้ำอดได้แล้วเรียกเอำทำนบน แก่มันญำติพี่น้องไว้แล้ว  

จึงให้ปล่อยผู้สูบ ขำย กินฝิ่น ออกจำกโทษ”

มองหารากเน่า
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	 ผ่านมาหลายร้อยปี	 โทษเก่ียวกับฝิ่นก็ยังคงรุนแรงอยู่เช่นเดิม 

แต่ไม่ว่าโทษจะหนักขนาดไหน	ยาเสพติดอย่างฝิ่นก็ไม่เคยหมดไปจาก 

สังคมไทยเสียที

	 ดินแดนที่เป็นชัยภูมิฝิ่นขนาดใหญ่ตรงชายแดนไทย-เมียนมา-ลาว	

ถกูเรยีกว่า	สามเหลีย่มทองค�า	เพราะหลายคนคดิว่าฝ่ินเป็นของดปีลูกแล้ว

ร�่ารวยมหาศาล	แต่แท้จริงคนที่รวยจากฝิ่นไม่ใช่ชาวบ้านชาวเขาท่ีปลูก	 

แต่เป็นพ่อค้ายาเสพติดผู้มีอิทธิพลต่างหาก	 จนในหลวงตรัสว่าท่ีตรงนี้ 

ควรเรียกว่า	สามเหลี่ยมแร้นแค้น	แทนจะเหมาะกว่า

	 แล้วแบบนี้ท�าไมชาวบ้านยังปลูกฝิ่นกันอยู่อีกล่ะ?

	 ค�าตอบคือความสะดวก

	 เพราะชาวบ้านรู้จักฝิ่นเป็นอย่างดี	รู้ว่าต้องปลูกอย่างไร	เมล็ดพันธุ์

ก็มีพร้อม	แถมพอเก็บเก่ียวได้แล้วก็มีคนมารับซ้ือถึงที่	 ให้ราคาสม�่าเสมอ	

ขณะที่พืชอื่นๆ	นั้นปลูกไปก็ไม่รู้จะขายอย่างไร	หรือขายได้ก็อาจจะถูกกด

ราคา	แถมยังต้องแข่งกันผลิตกับเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มอีกต่างหาก	

	 แม้จะผิดกฎหมาย	แถมต้องปลูกแบบหลบๆ	ซ่อนๆ	และก็ไม่ได้
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ท�าให้ฐานะดีขึ้นสักเท่าไหร่	แต่ฝิ่นก็ปลูกง่าย	มีคนรับซื้ออยู่ตลอด	แปลว่า

ทุกครั้งที่ชาวบ้านต้องการเงินด่วน	ชาวบ้านจะปลูกฝิ่นเสมอ

	 เมื่อพิจารณาดูจะเห็นว่า	 ต้นเหตุของปัญหาฝิ ่นนี้ไม่ใช่พ่อค้า 

ยาเสพติด	ไม่ใช่ชาวบ้าน	ไม่ใช่คนเสพยา	และไม่ใช่ต้นฝิ่นที่บานสะพรั่ง

	 แต่คือ	ความยากจนต่างหาก

	 ดังนั้นแล้วหากจะแก้ปัญหานี้ให้ได้ก็คงจะต้องขุดลงไปให้ถึงราก 

ของปัญหา	นั่นคือ	ความอดอยากที่ท�าให้ชาวบ้านต้องปลูกฝิ่นประทังชีวิต

	 ในหลวงจึงทรงใช้วิธีการย้อนรอยฝิ่น	 น่ันคือ	 ให้ชาวบ้านลองปลูก

พืชอื่น	 แต่มีขั้นตอนเหมือนกับการปลูกฝิ่น	 ทั้งเมล็ดพันธุ์ท่ีพร้อมปลูก	 

สร้างแหล่งรับซื้อผลผลิตที่ให้ราคาดี	 จนผลลัพธ์ท่ีได้น้ันคุ้มค่ากว่าการ 

ปลูกฝิ่นที่เสี่ยงต่อการผิดกฎหมายหลายเท่า	หากท�าได้ปัญหาฝิ่นในเมือง

ไทยก็คงหมดไปในที่สุด

	 น่ันคือจุดเริ่มต ้นของต้นแบบโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมใน

ประเทศไทย	ที่ชื่อว่า	‘โครงการหลวง’
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	 ผลผลิตแรกที่พระองค์ทรงทดลองกับโครงการหลวงคือ	ลูกท้อ

	 เหตกุารณ์ทีจ่ดุประกายไอเดยีนีม้าจากตอนทีใ่นหลวงทอดพระเนตร

เห็นต้นท้อพืน้เมอืงยนืต้นออกลกูท้อเลก็ๆ	ทีห่มูบ้่านชาวม้งแห่งหนึง่	จงึตรสั

ถามชาวบ้านถึงราคาของลูกท้อ	ก็ได้ค�าตอบว่าขายได้ราคาพอๆ	กับฝิ่น

	 พระองค์จึงทรงคิดว่าแค่ท้อลูกเล็กๆ	แค่นี้ยังขายได้ราคาพอกับฝิ่น	

ถ้าปลูกได้ลูกใหญ่กว่านี้ราคาก็คงจะดีกว่านี้มาก	 และถ้ามีพืชผลที่ขายได้

ราคาดีกว่าฝิ่น	ชาวบ้านก็น่าจะพร้อมใจกันเลิกปลูกฝิ่นแน่ๆ

	 ในเวลานัน้เป็นช่วงทีม่หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ท�าการทดลองเพาะ

พนัธุท้์อจากต่างประเทศอยูพ่อด	ีในหลวงจงึพระราชทานเงนิส่วนพระองค์

เพิ่มเติมอีก	 200,000	บาท	พระราชทานชื่อให้กับสวนที่ท�าการทดลองนี้ 

ที่ดอยปุยว่า	 สวนสองแสน	มีหน้าที่ทดลองหาพันธุ์พืชใหม่ๆ	 ให้ชาวเขา

ปลูกทดแทนฝิ่น	พร้อมกันนั้นก็รวบรวมนักวิชาการด้านการเกษตรจาก	 

3	มหาวิทยาลัย	คือ	เกษตรศาสตร์	เชียงใหม่	และแม่โจ้	น�าโดย	ม.จ.ภีศเดช	

รัชนี	 เป็นทีมงานเฉพาะกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความคุ้นเคยกับ 

ชาวเขา	 ซึ่งการตั้งทีมใหม่ขึ้นอย่างนี้	 ท�าให้การท�างานคล่องตัวกว่างาน

ราชการมากนัก

โครงการหลวง
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	 หลงัจากในหลวงทรงเล่าเรือ่งโครงการทีเ่พิง่เริม่นีใ้ห้บรรดาทตูานทุตู

ประเทศต่างๆ	ฟัง	หลายประเทศต่างยืน่มอืมาช่วยเหลอืทัง้เรือ่งเงนิทนุและ

เมล็ดพันธุ์	แต่ประเทศที่เข้ามามีบทบาทมากที่สุดคือ	ไต้หวัน	ซึ่งมีลักษณะ

ภูมิอากาศคล้ายคลึงกับบ้านเรา	 ที่แม้จะอยู่ในเขตร้อนแต่ก็ยังปลูกพืช 

เมืองหนาวบนภูเขาได้

	 ผู้เชี่ยวชาญจากไต้หวันได้แจ้งอุณหภูมิบนดอยปุยนั้นไม่เย็นพอ

ส�าหรับพชืเมืองหนาว	หลงัจากส�ารวจพืน้ทีก่นัอยูร่าวสองสปัดาห์	เจ้าหน้าที่

ก็พบว่าดอยอ่างขางสามารถปลูกพืชเมืองหนาวได้	เพราะไปเจอว่าบนนั้น

มีต้นแอปเปิ้ลป่าและท้อต้นสูงใหญ่ซ่ึงเป็นพืชที่เติบโตในสภาพอากาศ 

หนาวเย็นเติบโตอยู่

	 ‘สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง’	 จึงถือก�าเนิดขึ้นที่นี่	 และเริ่มท�าการ

ทดลองปลูกพืชมากมาย	 เช่น	แอปเปิ้ล	พลับ	สาล่ี	บ๊วย	 เอปริคอท	พีช	

เกาลัด	ฯลฯ

	 ขณะเดยีวกนัในหลวงและทีมของ	ม.จ.ภศีเดชกพ็ยายามเข้าไปสร้าง

ความเข้าใจและโน้มน้าวชาวบ้านให้หันมาปลูกพืชเมืองหนาวทดแทนฝิ่น

กนั	โดยพระองค์ไม่ได้ใช้วธิกีารบงัคบัให้เลกิ	เพราะทรงรูว่้าชาวเขาปลกูฝ่ิน
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มาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้ว	 แต่ทรงอธิบายให้ชาวเขาเห็นว่าฝิ่นนั้นต้องปลูก

แบบหลบๆ	ซ่อนๆ	เพราะผิดกฎหมาย	ท�าไปก็ไม่สบายใจ	ถ้าถูกค้นเจอก็

หลกีเลีย่งไม่ได้	ไหนจะล�าบากครอบครวัอกี	การปลกูพชือ่ืนท่ีโครงการหลวง

ทดลองนี้	ต่างก็ขายได้เงินดีโดยไม่ต้องกลัวเจ้าหน้าที่บ้านเมืองด้วย

	 ด้วยเหตนุีช้าวเขาหลายคนจงึตดัสนิใจทดลองปลกูพชืทีใ่นหลวงทรง

น�ามาให้	ทั้งต้นกาแฟ	ที่เป็นท่ีต้องการของตลาด	ต้นมะเขือเทศที่ขึ้นได้ดี 

ในภมิูอากาศหนาวเยน็	และถัว่แดงท่ีเจรญิเตบิโตได้ดใีนช่วงฤดกูาลเดยีวกนั

กับฝิ่น	ท�าให้เมื่อปลูกถั่วแดงหลวงแล้ว	ชาวบ้านก็จะปลูกฝิ่นไม่ได้	พอหลัง

เก็บเกี่ยว	ชาวบ้านก็พบว่าปลูกพันธุ์พืชพระราชทานแล้วสะดวกสบายกว่า

ปลูกฝิ่นมากนัก	ท�าให้มีชาวบ้านอีกจ�านวนหน่ึงหันมาปลูกเมล็ดพันธุ์ของ

โครงการหลวงตาม

	 ในปีแรกที่เริ่มโครงการนั้นมีการพระราชทานให้ยืมพันธุ์ถั่วทั้งหมด	

2.5	ตัน	 ซึ่งปรากฏว่าประสบความส�าเร็จเป็นอย่างมาก	 เพราะปลูกง่าย	 
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ให้ผลผลิตดี	 จนปีต่อมาต้องสั่งซ้ือถ่ัวเพิ่มจากเนเธอร์แลนด์ถึง	 34	 ตัน 

เลยทีเดียว

	 และเม่ือได้ผลิตภัณฑ์ท่ีน่าสนใจแล้ว	 การจะย้อนรอยฝิ่นได้

ส�าเรจ็น้ัน	ต้องมกีารวางแผนการตลาดให้ชดัเจนและท�าอย่างครบวงจร





151ห้ามจำาหน่าย

	 อีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่เกษตรกรชาวเขาต้องเผชิญมาโดยตลอดคือ

ถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา	เนื่องจากสมัยนั้นการขนส่งผลผลิตลงจากดอย

นั้นยากล�าบาก	 และบางครั้งผลผลิตก็ล้นตลาดจนต้องยอมขายผลผลิต 

ให้พ่อค้าคนกลางไปในราคาถูกจนไม่คุ้มทุน

	 เพื่อแก้ปัญหาความยากจนให้ถูกจุด	 โครงการหลวงจึงต้องรับซื้อ

ผลิต	และจัดหาตลาดให้เกษตรกร

	 นั่นจึงเป็นที่มาของ	 ‘โรงงานดอยค�า’	 หรือโรงงานหลวงอาหาร

ส�าเร็จรูปแห่งแรก	ที่ต้ังอยู่บริเวณเชิงดอยอ่างขาง	 มีหน้าท่ีรับซื้อผลผลิต

ใกล้พื้นท่ีปลูก	ท�าให้สามารถขายได้ในราคายุติธรรมและคงความสดใหม่ 

ไว้ได้	 และหากสินค้าล้นตลาดก็ยังสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 

ได้อีกด้วย	 อย่างครั้งหนึ่งที่สตรอเบอร์รี่พันธุ ์พื้นเมืองถูกกดราคาจาก 

โรงงานอ่ืนๆ	อย่างหนกั	ทางโครงการหลวงจึงรบัซือ้มาเพือ่แปรรปูเป็นซอส

และแยม	แลกกับราคาที่สมเหตุสมผล	 โดยเจ้าหน้าที่ยังพยายามส่งเสริม 

ให้ชาวเขารวมกลุม่กันเป็นสหกรณ์เพือ่รวบรวมผลผลติส่งให้โรงงานได้อย่าง

ต่อเนือ่งอกีด้วย	ถงึจุดนีช้าวบ้านเริม่ปลูกพืชอืน่ทดแทนการปลูกฝ่ินกนัหมด

แล้ว	แต่ในหลวงไม่ทรงหยุดอยู่เพียงเท่านี้

พัฒนา
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	 เพราะการได้ช่วยเหลือประชาชนไม่น่าภูมิใจเท่ากับการท�าให ้

ชาวบ้านเหล่านี้สามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง	 เพราะนั่นแปลว่าพระองค ์

ได้ช่วยพัฒนาชีวิตของชาวบ้านให้ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน

 “เรำต้องให้เขำช่วยตัวเอง เพรำะถ้ำคอยเลี้ยงดูอยู ่จะเคยตัว” 

ในหลวงรับสั่งไว้เช่นนี้

	 นัน่ท�าให้ทกุๆ	การช่วยเหลอืของในหลวง	ล้วนแล้วแต่เป็นการ

สร้างระบบและสร้างคนเพื่อความยั่งยืนในอนาคตทั้งสิ้น

	 อาทิ	 ระบบยืมข้าวที่ต้องกู ้เมล็ดข้าวไปแล้วคืนพร้อมดอกเบี้ย 

เป็นข้าวเพิ่มเติม	 ก็พัฒนามาเป็นโครงการธนาคารข้าว	 ที่ชุมชนสามารถ 

ร่วมกันดูแลและกู้ยืมข้าวไปปลูกกันได้	 จนหลายหมู่บ้านหมดปัญหาข้าว

ขาดแคลนอย่างสิ้นเชิง

	 หรือการส่งเสริมให้ปลูกไม้ยืนต้นไปพร้อมกับไม้เศรษฐกิจ	 ที่ต้อง

เผชญิกบัความไม่เข้าใจของชาวบ้าน	เพราะไม้ยนืต้นไม่อาจให้ผลตอบแทน

เป็นรายได้ได้ทันทีเหมือนพืชเศรษฐกิจ	 แต่ทีมโครงการหลวงก็พยายาม 
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ให้ข้อมูลว่าไม้ยืนต้นมีประโยชน์มาก	 เช่น	 เมื่อโตถึงระดับหนึ่งก็สามารถ 

ลดิกิง่เอาไปท�าฟืนได้	ครัน้ชาวบ้านปลกูไม้ยนืต้นมากเข้า	ป่ากก็ลับมาเขยีว

ขจ	ีน�า้ทีเ่คยแห้งกไ็หลรนิอกีครัง้	สดุท้าย	ชาวบ้านกไ็ด้ประโยชน์จากป่า	ป่า

ก็ได้ประโยชน์จากชาวบ้าน	พึ่งพากันได้อย่างยั่งยืน

	 นอกจากน้ี	 ในหลวงยังทรงจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่	 และโรงเรียน

ขึ้นเพื่อดูแลสุขภาพและให้การศึกษาแก่ชาวบ้าน	 เพราะทรงตระหนักดีว่า	

เมื่อครอบครัวท่ีดีและสภาพแวดล้อมที่ดี	 ก่อให้เกิดสังคมที่ดีแล้ว	 การมี

สขุภาพทีด่แีละการศึกษาทีดี่	ย่อมท�าให้คนรุน่ใหม่เตบิโตขึน้เป็นก�าลงัส�าคญั

ของประเทศได้ในอนาคต

	 และที่ส�าคัญคือ	ความยั่งยืนนี้ได้ลบล้างความยากจนออกไป

จากสังคมชาวเขา	 และจะท�าให้ชาวบ้านไม่กลับไปปลูกฝิ ่นอีก 

อย่างแน่นอน
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	 เมื่อระบบท่ีเซ็ตไว้ให้ชาวบ้านเริ่มอยู่ตัวทั้งพืชพันธุ์การเกษตรและ

โรงงานแปรรูปอาหาร	สถานีต่อไปที่ต้องพัฒนาคือตัวโครงการหลวงเอง 

ที่ต้องด�าเนินงานต่อไปได้อย่างยั่งยืน

	 ทีมงานโครงการหลวงจึงท�างานอย่างหนักเพื่อต่อยอดกิจกรรม

โครงการหลวงให้กว้างไกลและมีคุณภาพมากที่สุด	ทั้งระบบการตรวจสอบ

สินค้าและการจัดเก็บพืชผักผลไม้ที่ ได ้มาตรฐานสากล	 รวมไปถึง 

การประชาสัมพันธ ์อย่างเป็นระบบ	 ท�าให้ ช่ือเสียงของสินค้าจาก 

โครงการหลวงได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

	 อย่างถั่วแดงน้ันก็มีการเปลี่ยนชื่อใหม่	 จากเดิมที่มีช่ือน่ากลัวว่า 

ถัว่ไตแดง	กลายเป็นถัว่แดงหลวง	เพือ่ให้เข้าถงึประชาชนได้ง่ายขึน้	มกีารน�า

ไปออกโทรทัศน์สาธิตการท�าเป็นเมนูต่างๆ	 และเชิญบรรดาสื่อมวลชน 

มาชิม	ท�าให้ถั่วแดงหลวงกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ	

	 หรืออย่างเร่ืองราวของสตรอเบอร์ร่ีที่ก็มีการพัฒนาสายพันธุ	์ 

จากพนัธุพ์ืน้เมืองเดิมทีผ่ลนิม่มาก	เละง่ายเวลาขนส่ง	ทางทมีโครงการหลวง

จึงคัดเลือกสายพันธุ์ต่างประเทศเข้ามาปลูกแทน	 จนได้สตรอเบอร์รี่พันธุ์ 

ต่อยอด
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สีแดง	ผิวแข็ง	จนส่งได้สบาย	แต่รสชาติกลับเปรี้ยวจนต้องจิ้มพริกเกลือกิน

เลยทีเดียว

	 เวลาผ่านไป	17	ปี	ก็มีการพัฒนาสายพันธุ์สตรอเบอร์รี่โดยใช้พันธุ์

ญี่ปุ่นเป็นต้นแบบ	 จนได้สตรอเบอร์ร่ีพระราชทานพันธุ์	 70	 ที่มีรูปร่าง 

เป็นทรงกรวย	รสชาตหิวาน	กลิน่หอม	เนือ้ผลแขง็	ขนส่งสะดวก	กแ็ล้วเสรจ็

ในช่วงเดียวกับที่ในหลวงทรงมีพระชนมพรรษาครบ	70	ปีพอดี	

	 หลังจากนั้น	 ทีมโครงการหลวงก็ยังวิจัยพัฒนาพันธุ์สตรอเบอร์รี่

อย่างต่อเนื่องออกมาอีกหลายสายพันธุ์	 ทั้งพันธุ์	 72,	 60,	 80	 จนมาถึง 

สายพันธุ์ล่าสุด	 คือ	พันธุ์พระราชทาน	 88	ที่มีขนาดผลใหญ่	 สีแดงส้ม 

ถงึแดงสด	เนือ้แน่นละเอยีด	รสชาติหวานเป็นพเิศษ	และแทบไม่มรีสเปรีย้ว

ติดเลย

	 เรือ่งนีเ้ป็นข้อพสิจูน์ถงึการพฒันาอย่างไม่หยดุยัง้ของทมีโครงการ-

หลวงได้เป็นอย่างดี

	 เป็นเวลาเกอืบครึง่ศตวรรษแล้วทีโ่ครงการหลวงได้พลกิสถานการณ์

ในดินแดนที่เคยรายล้อมไปด้วยยาเสพติดให้กลายเป็นแหล่งผลิตพืชผัก 

ผลไม้เมอืงหนาวรสชาตดิทีีส่่งขายไปทัว่ประเทศ	พร้อมกบัขยายศนูย์พฒันา

ไปตามดอยต่างๆ	รวมแล้ว	39	ศูนย์

	 ผลจากการด�าเนินงานอย่างครบวงจรน้ีเอง	 ท�าให้ทุกวันนี้ชาวเขา
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ต่างมีฐานะที่ดีกว่าเดิม	สามารถตัดฝิ่นออกไปจากวงจรชีวิตได้อย่างถาวร	

และยังได้พืชผักสดสะอาด	 ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ	 จากโครงการหลวง 

ที่เดินทางจากดอยมาถึงมือเราทุกวันอีกด้วย

	 บทสรุปการต่อสู ้กับฝิ ่นของในหลวงน่าจะสามารถสรุปได้จาก 

บทสัมภาษณ์ของพระองค์กับส�านักข่าว	BBC	 เมื่อคร้ังเสด็จฯ	 ไปทรงงาน 

ที่ภาคอีสานเมื่อปี	2522	ว่า

 “เรำไม่ได้ต่อสู้กับประชำชน เรำต่อสู้กับควำมอดอยำกหิวโหยของ

ประชำชนต่ำงหำก”

	 จงมองหาศัตรูที่แท้จริง	

	 และเมื่อพบแล้วเราก็จะรู้ว่าต้องแก้ปัญหาที่ตรงไหน

	 ถึงตรงนี้	 ส�าหรับผู ้ที่ชอบสตรอเบอร์รี่	 เราก็หวังว่าคุณจะกิน 

สตรอเบอร์รี่ที่อยู่ในมือได้อร่อยขึ้นกว่าเดิม

	 และส�าหรับผู้ที่ยังไม่เคยกินสตรอเบอร์รี่ของโครงการหลวง	 ที่ปลูก

บนยอดดอยในภาคเหนือ	 บนผืนดินของประเทศไทย	 ด้วยนึกเกรงว่า

คุณภาพจะสู้ของน�าเข้าไม่ได้	 เราก็หวังว่าคุณจะลองชิมความหวานหอม

ของมันดูสักครั้ง

	 ให้รู้ว่ารสชาติของชัยชนะที่ยั่งยืนนั้นเป็นอย่างไร





�   มองหาต้นตอที่แท้จริงของปัญหา
     ต้นเหตทุีแ่ท้	อาจไม่ใช่สิง่ทีเ่ราเหน็ได้จากการมองสถานการณ์

					เพยีงผิวเผนิ

� 		คิดหนทางแก้ไขให้ครบทั้งระบบ
					อุดรอยรั่วให้หมด	จะได้ไม่ต้องวนกลับมาปวดหัวกับเรื่องเดิมๆ

				ซ�้าแล้วซ�้าอีก

� 		เน้นพัฒนาคุณภาพคน
				ถ้าคนมีคุณภาพ	อนาคตก็มีคุณภาพไปด้วยเป็นเงาตามตัว

KEYS OF SUCCESS



09



แยกความอยาก
ออกจากความจ�าเป็น
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 ก่อนเร่ิมบทนี้เราอยากให้ทุกคนลองนึกดู	 ว่าตอนนี้เราก�าลัง

อยากได้อะไรมากที่สุด

	 ถ้านึกได้แล้วอย่าเพิ่งเอาไปบอกใคร	ทดไว้ในใจก่อน

	 แล้วเอาค�าตอบนั้นไปตอบในหลวงดู

	 ตลอด	 70	ปีที่ทรงงาน	ทุกครั้งที่ในหลวงทรงลงพื้นที่เย่ียมเยียน 

ดทูกุข์สขุของชาวบ้าน	ค�าถามติดปากของพระองค์คือ	“อยำกได้อะไรทีสุ่ด”

	 อาจเพราะทรงเหน็ว่าไม่มีใครรูค้วามต้องการของตนดไีปกว่าเจ้าตวั	

หมู่บ้านนี้พื้นที่นี้ขาดแคลนอะไร	ทุกคนย่อมรู้ดีอยู่แก่ใจ

	 แต่ความคิดนี้ก็เปลี่ยนไป	 เมื่อครั้งที่พระองค์ทรงขับรถไปยังพื้นที่

ต่างๆ	ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ในปี	2495	และเกิดไปติดหล่มเข้าที่บ้าน

ห้วยคต	ชาวบ้านก็ต้องมาช่วยกันเข็นจนสุดท้ายก็ขึ้นมาได้

	 ที่นั่น	ในหลวงทรงถามชาวบ้านคนหนึ่งชื่อ	ลุงรวย	ว่าคนที่นี่มีอะไร

ให้ช่วยบ้างมัย้	ลงุรวยกบ็อกว่าอยากได้ถนน	เพราะถนนไม่ดที�าให้ชาวบ้าน

ทีน่ีต้่องใช้เวลาเป็นวนักว่าจะขนส่งเอาผกัไปขายทีต่ลาดได้	แม้ตวัตลาดจะ

อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านก็ตาม	หลายครั้งผักก็เน่าเสียซะกลางทาง	พระองค์
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จงึให้ต�ารวจตระเวนชายแดนมาสร้างถนนให้หมูบ้่านแห่งน้ีใช้	พระราชทาน

นามให้ว่า	‘ถนนห้วยมงคล’	ผลปรากฏว่าสามารถร่นระยะเวลาเดนิทางของ

คนที่นี่ให้เหลือเพียงแค่	 20	 นาทีเท่านั้น	 เปลี่ยนหมู่บ้านยากจนแห่งนี้ 

ให้กลายเป็นหมู่บ้านที่เจริญที่สุดในหัวหินภายในเวลาเพียงไม่นาน

	 แต่แล้วเรือ่งราวกก็ลบัตาลปัตร	เมือ่หลงัจากวนันัน้กม็นีายทนุเข้าไป

กว้านซื้อท่ีดินในบริเวณน้ัน	ท�าให้ชาวบ้านหลายคนตัดสินใจขายที่ดิน	

เปลี่ยนอาชีพจากเกษตรกรไปเป็นลูกจ้าง	บางคนก็ออกจากพื้นที่ไป	หรือ

บางคนก็อพยพเข้าไปอยู่ในป่าลึกกว่าเดิม	ท�าให้พื้นที่ป่าต้นน�้าปราณบุรี 

ถูกบุกรุก	กลายเป็นผลเสียต่อส่วนรวมมากกว่าเดิม

	 ถนนทีส่ร้างขึน้เพือ่ช่วยชาวบ้าน	กลบัท�าให้ชาวบ้านล�าบากกว่าเดมิ	

แถมยังส่งผลกระทบต่อเรื่องอื่นๆ	อีกมาก

	 น่ันท�าให้ในหลวงรู ้ว่าบางครั้งสิ่งที่ชาวบ้านอยากได้	 อาจไม่ใช่ 

สิ่งจ�าเป็นจริงๆ	ส�าหรับชีวิตของชาวบ้านก็ได้

	 ทีนี้กลับมาที่ของที่เราทดไว้ในหัวตั้งแต่ตอนต้น

	 สิ่งที่เราต้องการ	มันคือสิ่งที่ชีวิตเราต้องมีจริงๆ	หรือเปล่า?



166 T H E  V I S I O N A R Y ห้ามจำาหน่าย

	 ถ้าลองแยกแยะดูดีๆ	เราจะพบว่าในชีวิตเราจะมีสิ่งที่เราต้องมี	กับ

สิ่งที่เราต้องการ	หรือ	need	กับ	want	แบ่งเป็นกลุ่มของสิ่งต่างๆ	ได้	4	กลุ่ม

	 หนึ่ง	สิ่งที่เราต้องมี	และเราก็ต้องการ

	 สอง	สิ่งที่เราไม่ต้องมี	แต่เราต้องการ

	 สาม	สิ่งที่เราต้องมี	แต่เราไม่ต้องการ

	 สี่	สิ่งที่ไม่ต้องมี	และเราก็ไม่ต้องการ

	 ตามทฤษฎแีล้ว	เราควรมองหาสิง่ทีต้่องมเีสยีก่อน	แล้วจงึค่อยมอง

หาสิ่งที่ต้องการ	 ด้วยความจ�าเป็นที่ต่างกัน	 ซึ่งสิ่งที่ต้องมีในชีวิตของ 

แต่ละคนก็ต่างกันไปตามปัจจัยในชีวิตที่ไม่เหมือนกัน

	 แต่ความยากของหลักการนี้คือเรามักสับสนระหว่างความต้องการ

กับความ	‘ต้องมี’	หลายครั้งที่เรานึกไปว่าสิ่งที่เราต้องการคือของที่จ�าเป็น	

แต่ความจริงกลับตรงกันข้าม

	 เมือ่ในหลวงทรงเหน็ว่าสิง่ทีต้่องมนีัน้มกัไม่สมัพนัธ์กบัสิง่ทีช่าวบ้าน

NEED or WANT
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ต้องการ	พระองค์จึงพยายามแสดงให้ประชาชนเห็นความต่างระหว่าง 

สองสิ่งนี้

	 อย่างเช่นคร้ังหน่ึงที่พระองค์เสด็จฯ	 ไปยังหมู่บ้านกะเหรี่ยงที่ป่า 

ละอู	ชาวบ้านที่นี่เลี้ยงชีพด้วยการท�าไร่เลื่อนลอย	ถางป่า	ย้ายหลักแหล่ง

ไปเรื่อย	ครั้นถามก็ได้ความว่าที่ชาวบ้านไม่ท�าไร่ท�านาบนที่ดินเดิมเพราะ

ที่ดินเดิมมีหญ้าขึ้นเต็ม	ไม่สามารถถางได้	เพราะการจะถางหญ้าได้จ�าเป็น

ต้องมีรถแทร็กเตอร์	และพวกเขาก็ไม่มีเงินพอซื้อรถแทร็กเตอร์

	 ถ้าเจ้าหน้าที่อยากให้พวกชาวบ้านพัฒนามากกว่านี้	 ก็ต้องหา 

รถแทร็กเตอร์มาให้	จะได้ถางหญ้าได้

	 ในหลวงทรงได้ยินก็ตรัสกลับไปว่า	 มันไม่ใช่ว่าเพราะเป็นคนจน

หรอกทีท่�าให้ถอนหญ้าไม่ได้	เป็นเพราะขีเ้กยีจมากกว่า	ชาวบ้านฟังกไ็ด้แต่

หัวเราะแหะๆ

	 เพราะถ้าถามว่ารถแทร็กเตอร์ช่วยถางหญ้าได้มั้ย	ก็ตอบเลยว่าได้

	 หรือถ้าถามว่ารถแทรก็เตอร์ท�าให้ถางหญ้าสะดวกม้ัย	กต็อบเลยว่าใช่
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	 แต่ถ้าถามว่ารถแทร็กเตอร์เป็นเครื่องมือเดียวที่ถางหญ้าได้หรือ	 

ก็ตอบได้เลยว่าไม่ใช่

	 ถ้ามีรายได้เพียงพอจะซื้อรถแทร็กเตอร์	ซื้อไว้ก็สะดวกดี

	 แต่ตัวรถนั้นไม่ใช่สิ่งจ�าเป็น	ชีวิตของชาวบ้านไม่ได้	‘ต ้องมี’	

รถแทร็กเตอร์	เพียงแค่	‘ต้องการ’	เท่านั้น
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	 ถ้าอย่างนั้นที่สุดแล้ว	สิ่งที่คนเราต้องมีอันดับหนึ่งคืออะไร

	 เมื่อพิจารณาจากโครงการกว่า	 4,000	 โครงการที่ในหลวงทรงคิด

และท�า	 จะพบว่าส่วนใหญ่เก่ียวกับการหาน�้าและแก้ปัญหาดินทั้งนั้น	 

โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้ประชาชนสามารถเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ได้

	 เพราะอาหารคือสิ่งจ�าเป็นพื้นฐานที่คนเราต้องมี

	 ครั้นคนเรามีอาหารไว้บริโภคจนท้องอิ่มแล้ว	 ก็จะมีก�าลังและ 

ความสุขเพียงพอส�าหรับต่อยอดไปท�าการงานอื่นๆ	ได้อีกมาก

	 ในเมื่อรู ้แล้วว่าปากท้องเป็นของจ�าเป็นระดับคอขาดบาดตาย	

ในหลวงจึงทรงทุ่มสรรพก�าลังเพื่อศึกษาเร่ืองการผลิตอาหารเป็นหลัก	 

สร้างความมั่นคงทางอาหารให้ประชาชนผลิตอาหารได้ด้วยตัวเอง	

	 พระองค์ถึงกับเปลี่ยนสวนจิตรลดาที่เป็นบ้านของตัวเองให้กลาย

เป็นพื้นที่เกษตรขนาดย่อมเพ่ือทดลองและวิจัยเพื่อหาว่าวัตถุดิบอะไรคือ

อาหารที่ชาวบ้านจะสามารถผลิตได้ง่ายและยังมีคุณค่าทางสารอาหาร 

ในปริมาณที่พอดี

FOCUS ON
WHAT YOU NEED
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	 ทรงลงมือปลูกข้าว	 ปรับปรุงดิน	 และยังท�าบ่อเพาะเล้ียงปลานิล 

ที่ทรงรับมาจากจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งญี่ปุ่น	 รวมถึงท�าฟาร์มโคนม	ด้วย

เห็นว่าเป็นอาหารที่มีคุณค่า

	 นอกจากนัน้ยงัทรงวางแผนต่อไปด้วย	ว่าหากนมโคทีผ่ลติมปีรมิาณ

มากจนเกนิความต้องการ	กย็งัน�ามาแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์อ่ืนๆ	ได้อกีมาก	

ทั้งนมผง	 เนยแข็ง	 โยเกิร์ต	 ไปจนถึงนมอัดเม็ดจิตรลดาที่โด่งดังไปถึง 

ต่างประเทศ

	 ครั้นทดลองเรื่องอาหารแล้ว	พระองค์ก็ทรงต่อยอดไปถึงการสร้าง

ระบบสังคมที่ดี	ด้วยความเชื่อว่าถ้าคนรู้จักกัน	ช่วยเหลือกัน	พึ่งพาอาศัย

ซึ่งกันและกัน	เราก็จะสามารถใช้ชีวิตที่มีความสุขได้

	 ความสขุคอืสิง่ทีใ่นหลวงทรงเน้นย�า้เสมอมา	ว่าเป็นเป้าหมายสงูสดุ

ของโปรเจกต์ต่างๆ	ที่พระองค์ท�า

	 แล้วความสุขนั้นคืออะไรกันเล่า?

 “ควำมสุขนั้นก็คือ ควำมสะดวก”	ในหลวงตรัสไว้เช่นนี้
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	 หลายครัง้ทีเ่ราต้องการเงนิมากๆ	กเ็พราะเช่ือว่าเงนิจะช่วยอ�านวย

ความสะดวกให้แก่ชีวิตเรา	 ไม่ว่าจะเรื่องอาหาร	 เรื่องที่อยู่อาศัย	 เส้ือผ้า 

ยารักษาโรค	 แต่ความเป็นจริงก็คือไม่ใช่คนเราจะสามารถมีเงินเยอะๆ	 

กนัได้ทกุคน	ดงันัน้หากเราท�างานและอยูร่่วมกนั	ช่วยเหลอืกนั	ระแวดระวงั

ภัยให้กัน	ก็จะก่อให้เกิดความสะดวก	น�ามาซึ่งความสุข

	 พระองค์ทดลองสร้างเมืองในฝันขึ้นที่	 ‘หุบกะพง’	 พร้อมลอง

ออกแบบวิธีการด�าเนินชีวิต	รวมไปถึงจัดวางระบบต่างๆ	เพื่อเป็นต้นแบบ	

จัดสรรแบ่งปันพื้นที่ให้เกษตรกรตัวอย่างกลุ่มหนึ่ง	 ลองแบ่งที่ดินเพื่อ 

เพาะปลูกตามแนวคิดของพระองค์	คือมีส่วนที่เพาะปลูก	ส่วนที่เป็นระบบ

ชลประทาน	และส่วนอยู่อาศัย	พร้อมทั้งแนะให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันเป็น

สหกรณ์	จะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

	 โปรเจกต์หุบกะพงประสบความส�าเร็จพอประมาณ	แต่ขยายผล 

ไปถึงสังคมวงกว้างได้ไม่มากเท่าที่ควร	 อาจเพราะคนไทยยังไม่ค่อยเก็ต 

คอนเซปต์ของสหกรณ์สักเท่าไหร่
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	 อีก	20	ปีต่อมา	ในหลวงก็เสนอแนวคิด	‘ทฤษฎีใหม่’	ขึ้นมาแทน

	 ทฤษฎใีหม่นีม้คีวามคล้ายคลงึกบัสหกรณ์หบุกะพงอยูบ้่าง	เนือ่งจาก

พูดถึงเรื่องเกษตรกรรมและการอยู่เป็นชุมชนเหมือนกัน	แต่ทฤษฎีใหม่จะ

เน้นการพึ่งพาตัวเองของปัจเจกบุคคลแทนที่จะโฟกัสที่การช่วยเหลือกัน

เป็นอันดับแรกแบบหุบกะพง	

	 ด้วยความคิดที่ว่าถ้าหากทุกคนพึ่งตัวเองได้	 การรวมกลุ่มก็จะ 

เข้มแข็งเอง

	 ในหลวงทรงเริม่ต้นจากแปลงทดลองก่อน	พระองค์จงึเอาพืน้ทีเ่ฉลีย่

ทีเ่กษตรกรไทยมคีอื	15	ไร่	มาแบ่งเป็นพืน้ทีป่ลกูข้าว	โดยค�านวณให้ปรมิาณ

ข้าวเพียงพอจะมีกินทั้งปี,	พื้นที่ปลูกพืชผัก,	พื้นที่สระ	ส�ารองน�้าไว้ใช้ทั้งปี	

และสุดท้ายคือแบ่งมาปลูกบ้านและเลี้ยงสัตว์

	 ปรากฏว่าการทดลองนัน้ได้ผลดมีาก	นอกจากจะพอกนิในครอบครวั

เองแล้ว	ยังเหลือแจกให้โรงเรียน	แถมยังเหลือพอเอาไปขายได้ก�าไรมาอีก

สองหมื่นบาท
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	 ดูเผินๆ	แล้วเหมือนว่าทฤษฎีใหม่จะเน้นไปที่การเกษตรเป็นหลัก	

แต่ความจริงแล้วมันคือการจัดสรรสิ่งที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตของปัจเจก	

บุคคลแต่ละคนต่างหาก

	 และเมื่อไหร่ที่หน่วยย่อยที่สุดของสังคมอย่างปัจเจกบุคคล 

เข้มแข็ง	อยู่ได้ด้วยตัวเองแล้ว	การรวมกลุ่มเข้าด้วยกันก็จะเพ่ิมพลัง

ให้การท�างานอื่นๆ	ได้อย่างแน่นอน
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	 หลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อปี	 2540	 ในหลวงทรงน�าเสนอแนวคิด

ใหม่	 ที่เหมือนจะสรุปแนวคิดที่พระองค์ได้จากการทรงงานตลอดชีวิต 

ที่ผ่านมา	กลายเป็นหลักทฤษฎีชื่อว่า	‘ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง’

	 แล้วพอเพียงคืออะไร?

	 ใช้ชีวติอย่างพอเพยีง	อาจไม่ใช่การทิง้ชวีติทีเ่คยมทีีเ่คยเป็น	แล้วออก

ไปท�าเกษตรเพ่ือยังชีพเพียงอย่างเดียว	 แต่พูดง่ายๆ	 ว่าคือการพิจารณา 

คัดเฟ้นหาว่าอะไรคือสิ่งที่ชีวิตเราต้องมี	 แล้วพัฒนามันให้เราอยู่ได้อย่าง

สะดวก	ที่ส�าคัญคือ	 พ่ึงตัวเองให้มาก	และละเว้นการเบียดเบียนซึ่งผู้อื่น

และตัวเอง	พัฒนาต่อเติมวิชาชีพและชีวิตไปตามโอกาสที่มี

	 หลักการน้ีไม่ได้ครอบคลุมแต่ด้านการเกษตรเท่านั้น	 แต่ทรงต้ังใจ 

ให้คนหันมาจัดการกับชีวิตของตัวเองอย่างเหมาะสม	 โดยทรงอธิบายว่า

ประเทศไทยนัน้ต้องการพฒันา	แต่รากฐานกลบัมปัีญหาเพราะมัวแต่สนใจ

ตัวเลขทางเศรษฐกิจมากกว่าพื้นฐานอย่างการกินอยู่ของคนในประเทศ	

	 พระองค์ยกตัวอย่างง่ายๆ	 ว่าชาวนาในภาคอีสานที่ปกติกิน 

BALANCE
NEED & WANT
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ข้าวเหนียว	 กลับตัดสินใจเลิกปลูกข้าวเหนียวเพื่อมาปลูกข้าวหอมมะลิ

เพราะขายได้	พอขายข้าวหอมมะลิได้ก็ค่อยเอาเงินไปซ้ือข้าวเหนียวกิน	 

ซึ่งเป็นตรรกะที่แปลก	ถ้าคิดจากพื้นฐานของการใช้ชีวิตแล้ว	 เราควรปลูก

ข้าวเหนียวให้ตวัเองพอกนิตลอดทัง้ปีก่อน	แล้วหากมทีีด่นิเหลอืกค่็อยปลกู

ข้าวหอมมะลิเพื่อขาย	นี่จึงเรียกว่าเหมาะสม

	 หรือลองมองกลับมาที่ชีวิตคนที่ไม่ใช่เกษตรกรกันบ้าง

	 ชีวิตการงานของบางคนอาจจ�าเป็นต้องมีรถ	บางคนไม่จ�าเป็น

	 บางคนอาจจ�าเป็นต้องมอิีนเทอร์เนต็	แต่บางคนไม่ได้จ�าเป็นขนาดนัน้

	 บางคนอาจจ�าเป็นต้องมเีสือ้ผ้าสวยๆ	ใหม่ๆ	แต่บางคนกไ็ม่ได้จ�าเป็น

ต้องมีขนาดนั้น

	 เพราะความจ�าเป็นของเราไม่เหมือนกัน

	 เราคงตัดสินแทนคนอื่นไม่ได้	 ว่าส่ิงที่เขาอยากได้มาครอบครอง 

เป็นสิง่ทีต้่องมี	หรอืแค่สิง่ทีต้่องการ	เราท�าได้แค่เริม่มองจากหน่วยทางสงัคม

ที่เล็กที่สุดก่อน	

	 นั่นคือตัวเรา
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	 สิ่งที่เราต้องการ	มันก็คือสิ่งที่ต้องมีจริงหรือ?

	 ถ้าไม่ใช่	 แล้วเรามีทรัพย์สินในมือเพียงพอจะฟุ ่มเฟือยไปกับ 

ความต้องการที่ไม่ต้องมีได้มากแค่ไหน

	 ถ้าพอจะมีใช้ได้	 การตามใจความต้องการของตัวเองเสียบ้าง 

ก็ไม่มีปัญหาอะไร

	 แต่ถ้าไม่มีพอจะใช้จ่ายตามความต้องการ	แล้วยังซื้อของตามใจ 

ตัวเอง	นั่นแหละที่เรียกว่าไม่พอเพียง

	 ดังที่ในหลวงทรงเคยตอบไว้ว่า

 “...คนเรำถ้ำพอในควำมต้องกำร กม็คีวำมโลภน้อยเมือ่มคีวำมโลภ

น้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้ำทุกประเทศมีควำมคิด...ว่ำท�ำอะไรต้อง

พอเพียง หมำยควำมว่ำ พอประมำณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่ำงมำก คนเรำ

ก็อยู่เป็นสุข...”

 “...พอเพียงน้ีอำจจะมีมำก อำจจะมีของหรูหรำก็ได้ แต่ว่ำต้อง 

ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น ต้องให้พอประมำณตำมอัตภำพ พูดจำก็พอเพียง 

ท�ำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง...”



177ห้ามจำาหน่าย

	 ถึงตรงนี	้อยากให้ทกุคนกลบัไปนกึถงึสิง่ทีท่ดไว้ในหวัตัง้แต่ตอนต้น

ของบท	แล้วลองถามตัวเองดูอีกที	

	 ว่าถ้าหากในหลวงถามเราว่า	“อยากได้อะไรที่สุด”

	 เราจะยังตอบเหมือนที่คิดไว้ตอนแรกอยู่หรือเปล่า





�   แยกสิ่งที่ต้องมี	ออกจากสิ่งที่ต้องการ
     สิง่ทีเ่ราคดิว่าจ�าเป็น	จรงิๆ	อาจจะไม่ใช่ขนาดนัน้

� 		‘ต้องมี’	ต้องมาก่อน
     สร้างความสะดวก	ด้วยการเสาะหาของที่ชีวิตต้องมี

� 		ชั่งตวงความอยากให้สมดุล
     ถ้ามีต้นทุนพอจะฟุ่มเฟือยได้ก็จัดไป	แต่อย่าเติมอาหารให้ความอยาก     

     จนชีวิตล�าบากนัก

KEYS OF SUCCESS





 “...เมื่อหลำยปีมำแล้ว ตอนที่ไปสหรัฐอเมริกำ มีทีวีอเมริกัน 
มำสัมภำษณ์ เขำถำมว่ำ ‘ในรัชกำลของท่ำน ท่ำนต้องกำรอะไร จุดหมำย
ต้องกำรอะไร อยำกให้รัชกำลของท่ำนจำรึกในประวัติศำสตร์อย่ำงไร’  
กต้็องตอบเขำว่ำ ควำมปรำรถนำคอืว่ำรชักำลนีข้อไม่จำรกึในประวตัศิำสตร์ 
ไม่ให้มี
 “เขำก็แปลกใจ แต่ท่ำนทั้งหลำยคงไม่แปลกใจ เพรำะอธิบำยแล้ว
ว่ำถ้ำมีควำมสงบ มคีวำมเรยีบร้อยของประเทศชำต ิจะไม่เป็นประวติัศำสตร์ 
เรำไม่ต้องกำรประวัติศำสตร์ เวลำไหนท่ีมีสงครำม มีควำมยุ่งยำก ตีกัน  
นั่นน่ะเป็นประวัติศำสตร์
 “ฉะนั้นที่ต้องกำรก็คือต้องกำรให้เมืองไทยอยู่ไปอย่ำงสงบ ไม่ต้อง
มีอะไรโลดโผนเท่ำไหร่ ไม่ต้องมีชื่อ ไม่ต้องดัง แล้วจะมีควำมสุข และจะ
ยั่งยืน วันไหนที่จะดังเรำก็จะดังได้ เพรำะว่ำเรำสงบ...”

	 พระราชด�ารัส	พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ	ที่เข้าเฝ้าฯ	ถวาย
พระพรชยัมงคล	เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา	ณ	ศาลาดุสดิาลยั 
สวนจิตรลดา	พระราชวังดุสิต	ณ	วันที่	4	ธันวาคม	2523



ผู้เอื้อเฟื้อข้อมูล

-	ม.จ.ภีศเดช	รัชนี	องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง
-	คุณเกรียงศักดิ์	หงษ์โต	อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน	กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
-	คุณชัยวัฒน์	สิทธิบุศย์	อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน	กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
-	ดร.ณรงค์ชัย	พิพัฒน์ธนวงศ์	ผู้อ�านวยการฝ่ายตลาดและผู้ประสานงาน
ไม้ผลขนาดเล็ก	มูลนิธิโครงการหลวง
-	ว่าที่	ร.ท.ดิลก	ศิริวัลลภ	ล่ามภาษายาวีประจ�าพระองค์
-	 คุณเทวิน	จรรยาวงษ์	 ช่างภาพสื่อมวลชนอิสระที่ตามเสด็จฯ	ถ่ายภาพ
ในหลวง	ร.9
-	คุณธีรพจน์	หะยีอาแว	ล่ามภาษายาวีประจ�าพระองค์
-	 คุณประดับ	 กลัดเข็มเพชร	 อดีตผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
-	คุณประเสริฐ	สมะลาภา	อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร
-	คุณปราโมทย์	ไม้กลัด	อดีตอธิบดีกรมชลประทาน	กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
-	 คุณปานเทพ	 กล้าณรงค์ราญ	 อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ 
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
-	พล.ต.พยงค์	สุขมา	อดีตรองเจ้ากรมแผนที่ทหาร

บรรณานุกรม



-	 คุณพัชรินทร์	 เศวตสุทธิพันธ์	 อดีตบรรณาธิการข่าวในพระราชส�านัก	 
ช่อง	9	อสมท.
-	ดร.พิสุทธิ์	 วิจารณ์สรณ์	ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน	กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
-	 คุณมนัส	 ทรงแสง	 อดีตรองเลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
-	พล.ต.อ.วสิษฐ	เดชกุญชร	อดีตหัวหน้านายต�ารวจราชส�านักประจ�า
-	ดร.วรีะชยั	ณ	นคร	ทีป่รกึษาด้านพฤกษศาสตร์และสิง่แวดล้อม		ส�านกังาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
-	คณุศรนีติย์	บญุทอง	อดตีรองเลขาธกิารคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสาน
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
-	คุณสงคราม	โพธิ์วิไล	ผู้ถวายงานการใช้กล้องถ่ายภาพ
-	 คุณสมลักษณ์	 วงศ์งามข�า	 ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์	 ส�านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
-	ศ.ดร.สันทัด	โรจนสุนทร	อดีตนายกราชบัณฑิตยสภา
-	 รศ.ดร.สุธี	 อักษรกิตติ์	 ผู ้สนองพระราชด�าริในโครงการระบบส่ือสาร 
สายอากาศและอิเล็กทรอนิกส์	
-	ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา



หนังสือ

-	50 ปี โครงกำรส่วนพระองค์ สวนจิตรลดำ	 โดย	โครงการส่วนพระองค์	
สวนจิตรลดา
-	70 ปี แก้วขวัญ วัชโรทัย	เลขาธิการส�านักพระราชวัง	3	กันยายน	2541
-	72 ปี แก้วขวัญ วัชโรทัย	เลขาธิการส�านักพระราชวัง	3	กันยายน	2543
-	72 พรรษำ บรมรำชำธิรำชเจ้ำนักรัฐศำสตร์	 สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-	84 พรรษำรำชำผู้พิทักษ์ ปฏิบัติกำรใต้เบื้องพระยุคลบำท	โดย	ส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติ
-	กำรทรงงำนของพ่อในควำมทรงจ�ำ	โดย	ปราโมทย์	ไม้กลัด
-	ครองใจคน : หลำกเหตุผลที่คนไทยรักในหลวง	โดย	อมิตา	อริยอัชฌา
-	งำนช่ำงของในหลวง	โดย	มหาวิทยาลัยศิลปากร
-	จดหมำยเหตุ สิทธิบัตรฝนหลวง	 โดย	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-	 เจ้ำนำยเล็กๆ - ยุวกษัตริย์ พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ	 
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
-	 เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ด้ำนกำรส่ือสำร	 โดย 
คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ	50	ปี
-	ตำมรอยพ่อ ก - ฮ	โดย	สุวัฒน์	อัศวไชยชาญ
-	ตำมเสด็จ จำกทะเลสู่ที่สูง 80 ชันษำ	โดย	ม.จ.ภีศเดช	รัชนี
- ใต้เบื้องพระยุคลบำท โดย	ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล
-	ท�ำเป็นธรรม	โดย	ท่านผู้หญิงเกนหลง	สนิทวงศ์	ณ	อยุธยา



-	 แนวพระรำชด�ำริในมหำนคร คลองลัดโพธิ์และสะพำนภูมิพล	 โดย	
ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
-	 ในหลวงกับประชำชน 45 ปี สถำนีวิทยุ อส. พระรำชวังดุสิต	 โดย	 
สถานีวิทยุ	อส.	พระราชวังดุสิต
-	ในหลวงของเรำ	โดย	อัครวัฒน์	โอสถานุเคราะห์
-	บทควำมของนำยขวัญแก้ว วชัโรทยั รองเลขำธกิำรส�ำนกัพระรำชวงั ฝ่ำย
กิจกรรมพิเศษ บรรยำยเฉลิมพระเกียรติ ในปีพุทธศักรำช 2533 ถึง 2552
-	บันทึกควำมทรงจ�ำ “เรื่องกำรสื่อสำรของในหลวง”	 โดย	พล.ต.ต.สุชาติ	
เผือกสกนธ์
-	ประทีปแห่งแผ่นดิน	โดย	มนูญ	มุกข์ประดิษฐ์
-	ประมวลพระบรมรำโชวำทและพระรำชด�ำรัส ของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยูห่วั พทุธศกัรำช 2493-2548	โดย	คณะกรรมการกองทนุบ�าเหนจ็
บ�านาญข้าราชการ
-	ประวัติศำสตร์ศูนย์กำรศึกษำพัฒนำอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ	 โดย	
ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ
-	ปวงประชำสุขศำนต์ พระปรีชำชำญน�ำวิถี	โดย	กรุงเทพมหานคร
-	เป็นอยู่คือ	โดย	ท่านผู้หญิงเกนหลง	สนิทวงศ์	ณ	อยุธยา
- พระคณุ ธ รักษำ ประชำเป็นสขุศำนต์ โดย	บรษัิท	ควอลลเีทค	จ�ากดั	(มหาชน)
-	พระผู้ทรงเป็นครูเศรษฐศำสตร์ของแผ่นดิน	 โดย	คณะวิทยาการจัดการ	
สถาบันราชภัฏธนบุรี



-	พระทรงเป็นพลังแผ่นดิน	 โดย	 สถาบันด�ารงราชานุภาพ	 กระทรวง
มหาดไทย
-	พระบรมครูช่ำง	โดย	วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
-	พระบำรมีปกเกล้ำฯ ชำวอยุธยำ โดย	สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
-	พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวกับคณะองคมนตรี โดย	คณะองคมนตรี
-	พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวกับงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
โดย	ส�านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ	ส�านักนายกรัฐมนตรี
-	พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและโครงกำรหลวง	โดย	ม.จ.ภีศเดช	รัชนี
-	พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว พระผู้อยู่ในหัวใจของนักปกครอง	 โดย 
กรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย
-	พระมหำกษัตริย์นักพัฒนำเพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชำ	โดย	ส�านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
-	พระวิริยะบำรมีปกเกล้ำฯ ที่กรุงเทพมหำนคร	โดย	กรุงเทพมหานคร	
-	พิธีเปิดทำงคู่ขนำนลอยฟ้ำ ถนนบรมรำชชนนี	โดย	กรุงเทพมหานคร
-	เพญ็พระพริิยะเกนิจะร�ำพนั	โดย	สมาคมภาษาและหนงัสอืแห่งประเทศไทย
-	แม่อยำกให้เธออยู่กับดิน	โดย	ศ.ดร.สันทัด	โรจนสุนทร	และ	ดร.พิสุทธิ์	
วิจารสรณ์
-	รอยพระยุคลบำท	โดย	พล.ต.อ.วสิษฐ	เดชกุญชร
-	ร้อยเรื่องเล่ำ : เกร็ดกำรทรงงำน	โดย	ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ



-	สถำบันพระมหำกษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย	โดย	ศูนย์มุสลิมศึกษา	
สถาบันเอเชียศึกษา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-	สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี	 โดย	คณะกรรมการอ�านวยการ	
“งานเฉลิมฉลองครบรอบ	 100	 ปี	 วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ 
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี”
- สมเดจ็พระศรนีครนิทรำบรมรำชชนน	ีโดย	โครงการไทยศกึษา	ฝ่ายวิชาการ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สะพำนพระรำม 8 โครงกำรแก้ไขปัญหำจรำจรตำมแนวพระรำชด�ำริ	โดย	
กรุงเทพมหานคร
-	สำยธำรำแห่งพระมหำกรุณำธิคุณ	โดย	คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
-	สำยฝน เหนือปำกน�้ำบำงนรำ	โดย	ชุมศักดิ์	นรารัตน์วงศ์
-	สำยรุ้ง 100 ปี ชำตกำล ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล	โดย	กรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-	สำรำนกุรมพระรำชกรณยีกจิพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั ในรอบ 60 ปี 
แห่งกำรครองรำชย์	โดย	คณะกรรมการอ�านวยการจดังานฉลองสริิราชสมบตัิ
ครบ	60	ปี
-	หลักธรรม หลักท�ำ ตำมรอยพระยุคลบำท โดย	ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล
-	อัครมหำรำชำ ปิ่นฟ้ำคมนำคม	โดย	กระทรวงคมนาคม



บทความ

-	 โครงกำรก่อสร้ำงทำงอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ	 โดย	กรมทางหลวง	
กระทรวงคมนาคม
- ในหลวงกบัทนัตกรรม	โดย	ศ.(พเิศษ)	ทญ.	ท่านผูห้ญงิเพช็รา	เตชะกมัพชุ
-	บทพระราชทานสมัภาษณ์	ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ	ในรายการ	
‘พูดจาประสาช่าง’	สถานีวิทยุจุฬาฯ	ระบบ	FM	101.5
-	พระบรมรำชำนุเครำะห์ชำวเขำ	โดย	ม.จ.ภีศเดช	รัชนี
-	พระปรีชำ ‘ในหลวง’ แก้จรำจรก่อนจะเกิดจลำจล นิตยสารเนช่ันสุด
สัปดาห์	วันที่	29	ธันวาคม	2538	-	4	มกราคม	2539
-	พระมหำกรุณำธิคุณของ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9 ต่อ
ปวงชนชำวไทย	โดย	ดร.	สุเมธ	ตันติเวชกุล
-	พระอัจฉรยิภำพด้ำนกำรสือ่สำร และหนงัสอืบนัทกึควำมทรงจ�ำเรือ่งกำร
สื่อสำรของในหลวง	โดย	พล.ต.ต.สุชาติ	เผือกสกนธ์
-	อำจำรย์เมธำ รัชตะปีติ อดีตผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนปฏิบัติกำรฝนหลวง 
เรำเป็นฝนหลวงนะ จงภมูใิจ นติยสารผาสกุ	ปีที	่31	ฉบบัที	่164	กรกฎาคม	
-	กันยายน	2551
-	ศจ.พนู เกษจ�ำรสั อำจำรย์พเิศษ แผนกถ่ำยภำพ วทิยำลยัเทคโนโลยแีละ
อำชวีศกึษำ วทิยำเขตเพำะช่ำง นติยสารสารคด	ีฉบบัที	่34	เดอืนธนัวาคม	
2530
-	สมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ีทรงสนทนำเรือ่ง ‘พระ
รำชกรณียกิจในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ’ 
วันที่	12	พฤษภาคม	2538



สื่อวิดิทัศน์

-	สำรคดีชุดประพำสต้นบนดอย	 โดยบริษัท	พาโนราม่า	 เวิลด์ไวด์	 จ�ากัด	
ร่วมกับ	บริษัท	อสมท.จ�ากัด	(มหาชน)	
-	สัมภำษณ์ คุณวุฒิ สุมิตร อดีตรองรำชเลขำธิกำร จำกรำยกำรมรดกแห่ง
ควำมทรงจ�ำ ในรัชกำลที่ 9	สถานีโทรทัศน์	Workpoint	TV



พิมพ์ครั้งที่	1	ตุลาคม	2560
จัดท�าโดย	ทีมงานสานต่อที่พ่อท�า

แยกสีและพิมพ์
บริษัท	ยูไนเต็ดโปรดักชั่น	เพรส	จ�ากัด
285	หมู่	13	ซอยเพชรเกษม	93	ถนนเพชรเกษม	อ้อมน้อย	
กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	74130
โทรศัพท์	0-2813-8915

ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต






